

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การนำเสนอข้อมูลการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

- ๑.๑ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ มีการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาครอบคลุมประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของพื้นที่ มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปรียบเทียบเพื่อแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงศักยภาพหรือปัญหาของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีเหตุผลสนับสนุน อย่างไรก็ตาม บางส่วนระบุข้อมูลสำคัญไม่ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจขาดข้อมูลภาคอุตสาหกรรม การค้า ด้านสังคมขาดข้อมูลเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) โครงสร้างของประชากรในแต่ละช่วงวัย และด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ขาดข้อมูลมลพิษ นอกจากนี้ บางส่วนไม่ได้นำเสนอการเปรียบเทียบข้อมูลกับระดับภาค และระดับประเทศ
- ๑.๒ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยบางส่วนระบุปัญหาและความต้องการเป็นรายอำเภอ ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บางจังหวัดไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- ๑.๓ ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมา มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัดในภาพรวมและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และระบุปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ส่วนใหญ่ไม่มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นการพัฒนากับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนารวมของจังหวัดทำให้ไม่สามารถประเมินความสำเร็จของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน

๒. ประเด็นการพัฒนา

- ๒.๑ **บทวิเคราะห์** ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ ศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัด เชื่อมโยงไปสู่การกำหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาโดยการใช้ TOWS Matrix, Logical Framework, Location Quotient (LQ) และ Shift – Share analysis (SS) รวมทั้งมีการนำตัวชี้วัดของ (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบการพิจารณากำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างเหมาะสม แต่การกำหนดจุดแข็งบางประเด็นไม่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด และเป็นประเด็นปลีกย่อย
- ๒.๒ **เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด** ส่วนใหญ่มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่แสดงถึงจุดเน้นที่ต้องการจะบรรลุในระยะ ๕ ปี และสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่มีบางส่วนระบุเป้าหมายการพัฒนาเป็นภาพกว้างไม่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ๒.๓ **ตัวชี้วัดเป้าหมายความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา** ส่วนใหญ่ครอบคลุมทุกมิติและสอดคล้องเชื่อมโยงทุกมิติการพัฒนา อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดบางส่วนขาดการกำหนดค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายขาดความท้าทาย ไม่ระบุปีฐานในการคำนวณ ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ

๒.๔ ประเด็นการพัฒนา ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายรวมของการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บท และแนวทางการพัฒนาภาค

- ๑) **วัตถุประสงค์** จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่กำหนดวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาในระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
- ๒) **ตัวชี้วัด** ส่วนใหญ่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมที่กำหนด อย่างไรก็ตามบางจังหวัดกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขาดการระบุพื้นฐาน และค่าฐานในการคำนวณ การกำหนดค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน ไม่ระบุแหล่งที่มาและการคำนวณค่าฐานที่ชัดเจน
- ๓) **แนวทางการพัฒนา** ส่วนใหญ่กำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา และเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๔) **แผนงานโครงการ** ส่วนใหญ่มีการกำหนดแผนงานโครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนาที่สามารถขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาโครงการมีการระบุกิจกรรม พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ อย่างไรก็ตามควรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งควรระบุผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนระบุพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามบริบทของพื้นที่

๓. ภาพรวมแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยรวมจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือมีการจัดทำแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค โดยมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญเพื่อ ประกอบการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์และกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน โครงการที่มีความสอดคล้องกัน

อย่างไรก็ตาม มีบางจังหวัดนำเสนอข้อมูลพัฒนาการสำคัญไม่ครอบคลุมทุกด้าน ข้อมูลบางส่วนไม่เป็น ปัจจุบัน ไม่มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การนำเสนอผล การพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามประเด็น การพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนารวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป้าหมายการพัฒนาไม่ชัดเจน ประเด็นการพัฒนาไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดบางตัวขาดความสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ตลอดจนขาดการระบุค่าฐานและ ค่าเป้าหมาย จึงไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมได้

๔. ข้อเสนอแนะ

- ๔.๑ การนำเสนอข้อมูล ควรนำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล พร้อมเหตุผลประกอบเพื่อสะท้อนภาพหรือแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งที่เป็นศักยภาพ ข้อจำกัด หรือระดับความรุนแรงของปัญหา เพื่อนำไปสู่ การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์บริบทและ มีความชัดเจนมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง
- ๔.๒ การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาในระยะที่ผ่านมา ควรนำเสนอผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามประเด็นการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนา รวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จกรณีบรรลุตามเป้าหมาย และเหตุผล ประกอบกรณีที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อใช้ในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดต่อไป
- ๔.๓ การกำหนดตัวชี้วัด ต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา มีจำนวนที่ เหมาะสมไม่มากเกินไป สามารถวัดความสำเร็จของเป้าหมายตามประเด็นการพัฒนาและเป้าหมาย การพัฒนารวมได้อย่างแท้จริง ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งมีการระบุค่าฐานและ ค่าเป้าหมายที่มีความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
- ๔.๔ การจัดทำแผนงานโครงการ ควรจัดทำแผนงานโครงการที่มีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ โดยพิจารณาถึง ลำดับความสำคัญ และควรระบุพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ให้ชัดเจน

สรุปแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับบททวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

๑. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๔.๓
๒. ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละ ๕.๔

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

หัวข้อ	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ เศรษฐกิจมูลค่าสูง อย่างทั่วถึง	พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ เศรษฐกิจมูลค่าสูง อย่างทั่วถึง	ไม่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้การพัฒนา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด	๑. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๑.๗๒ ๒. ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละ ๕.๕	๑. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๑.๗๒ ๒. ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละ ๕.๔	ตัวชี้วัดคงเดิมเพื่อให้การพัฒนาเป็นไป อย่างต่อเนื่อง แต่ปรับค่าเป้าหมายให้ สอดคล้องกับข้อมูลจริง
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่ม จังหวัด	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและ การค้าในพื้นที่ ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการ ส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร สร้างสรรค์ ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดฝุ่นควัน	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและ การค้าในพื้นที่ ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการ ส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร สร้างสรรค์ ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อ ลดฝุ่นควัน	ไม่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้การพัฒนา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด</p>	<p>ระบุถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการแผนพัฒนา ในแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนระดับชาตินโยบายรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาภาค</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหา กลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ แสดงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ได้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้าน แต่บางข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น การเข้าถึงประปาและอินเทอร์เน็ต พื้นที่ป่าไม้ ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ตลอดจนยังเป็นข้อมูลเดิมในแผนพัฒนาที่มีการจัดทำในปีที่ผ่านมา ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แสดงรายละเอียดข้อมูลได้ ครบถ้วนทั้งประเด็นหลักและย่อย มีการแสดงในรูปแบบตาราง กราฟ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ข้อมูลในทุกด้านยังไม่เป็นปัจจุบัน <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งรายละเอียดย่อยในรายสาขา พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค ๒.๒) ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง มีรายละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เช่น ความยากจน ผู้สูงอายุ สาธารณสุข ยาเสพติด และอาชญากรรม พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดครอบคลุมในประเด็นสำคัญ อาทิ ข้อมูลพื้นที่ป่า หมอกควันไฟป่า ขยะ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ ด้านหมอกควันไฟปายังขาดรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่นำเสนอเป็นเชิงนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งดำเนินงานในระดับกรมและกระทรวง ควรนำเสนอประเด็นปัญหาและ

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>ความต้องการของประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อสามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดได้ รวมทั้งควรมีการจัดลำดับความสำคัญ ในภาพรวม พร้อมระบุพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญ และผลการ เบิกจ่ายเท่านั้น โดยไม่ได้แสดงถึงผลลัพธ์ของโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำค่าเป้าหมาย รวมและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นการพัฒนา มาประเมินผล จึงไม่สามารถวัดความสำเร็จของแผนได้</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ ได้เลือก SWOT Analysis และ TOWS Matrix เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด แต่มีจำนวนมากเกินไปและเป็นประเด็นปลีกย่อยที่สามารถสรุปเป็นหัวข้อเดียวกันได้ รวมทั้งควรเพิ่มข้อมูลดัชนีการพัฒนายั่งยืนระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัด) (SDGs) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเชื่อมโยงไปยังบทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) มีความชัดเจนและสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะฐานวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดยังไม่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับประเด็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากนัก</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด มี ๒ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจ แต่ตัวชี้วัดร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ยังไม่ชัดเจนในประเด็นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ทั้งสองตัวชี้วัดไม่ได้ระบุค่าฐานจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าและความเป็นไปได้ของค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา การแยกประเด็นเศรษฐกิจเป็นในพื้นที่และนอกพื้นที่ ซึ่งยังไม่ชัดเจนและเกิดการซ้อนทับกันและทำให้วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการ รวมถึงการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดไม่ชัดเจนตามไปด้วย ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ อาจจะใช้คำที่กว้างเกินไป โดยเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เป้าหมาย</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>และตัวชี้วัด แผนงานโครงการ มุ่งพัฒนาเฉพาะการ ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เท่านั้น ยังไม่ได้รวมถึงการค้าในพื้นที่แต่อย่างใด</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ ในภาพรวมสอดคล้องกับประเด็น การพัฒนา แต่ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ที่กำหนด วัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศยังไม่ชัดเจนถึงเป้าหมายที่ ต้องการบรรลุโดยเป็นในลักษณะภาพรวมและ นามธรรม</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ไม่ได้ระบุค่าฐานไว้ชัดเจน แต่เพิ่มข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการ ซึ่งพบว่าค่าเป้าหมายโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจไม่มี ความท้าทายหรือความก้าวหน้าแต่อย่างใด รวมทั้งค่า เป้าหมายในช่วงแผน (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ควรระบุเป็น ค่าหรือหน่วยเดียวกับตัวชี้วัด (ร้อยละหรือมูลค่า) และอธิบายค่าเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง แผนปีหรือไม่ โดยมีข้อสังเกตในแต่ละประเด็นการ พัฒนา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ มีเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กับรายได้จากการท่องเที่ยวเท่านั้น ควรเพิ่มตัวชี้วัด อื่นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เช่น ด้าน มาตรฐานการท่องเที่ยว มูลค่าของสินค้า หัตถกรรม/ท้องถิ่น หรือสินค้าและบริการที่ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว - ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ เนื่องจากกำหนดประเด็น การพัฒนาและวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ทำให้ตัวชี้วัด กว้างและไม่ชัดเจนตามไปด้วย ซึ่งตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการ ลงทุน และอุตสาหกรรม และยังซ้อนทับกับการค้า ในพื้นที่ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑ รวมทั้งไม่สื่อถึง ประเด็นการพัฒนาที่มุ่งสินค้าบริการนอกพื้นที่ โดย ควรเพิ่มตัวชี้วัดการส่งออกสินค้าด้วย - ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ควรเพิ่มตัวชี้วัดด้าน มาตรฐานสินค้าเกษตร - ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวเป็นตัวชี้วัด ด้านผลลัพธ์และสาเหตุของหมอกควันไฟป่า แต่ยัง ขาดด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมทั้งการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มุ่งพัฒนาในแต่ละประเด็น เช่น ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง การจัดการวัสดุทางการเกษตร (ลดการเผา) ฯลฯ แต่อาจไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแต่ละประเด็นการพัฒนา และส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมตลอด Value Chain เช่น ประเด็นการพัฒนาที่ ๑-๒ มุ่งในด้านต้นทางและกลางทาง ยังขาดด้านปลายทาง (ตลาด ประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้)</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ ระบุแผนงานและโครงการที่สำคัญ โดยแผนงานได้แยกเป็นหัวข้อการพัฒนาในแต่ละด้าน ในภาพรวมแล้วมีการดำเนินงานครบห่วงโซ่คุณค่า แต่ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ และ ๒ ส่วนใหญ่เน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์ในประเด็นสำคัญของกลุ่มจังหวัดครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยสอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา แต่ข้อมูลที่น่าสนใจยังไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งประเด็นปัญหาและความต้องการของพื้นที่นำเสนอเพียงโครงการสำคัญขนาดใหญ่และการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายเท่านั้น ซึ่งยังขาดประเด็นสำคัญเพื่อให้บรรลุในแผนงานและโครงการของกลุ่มจังหวัดที่สามารถส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้ สำหรับประเด็นการพัฒนาโดยแยกลักษณะเศรษฐกิจในพื้นที่และนอกพื้นที่ยังไม่ชัดเจนและเกิดการซ้อนทับกัน จึงทำให้วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา การกำหนดแผนงานโครงการไม่ชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงกันตามไปด้วย ในส่วนตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนาโดยรวมแล้วยังไม่ชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายกับค่าฐานและค่าเป้าหมายในระดับประเทศหรือภาคพบว่ายังไม่มีความสำเร็จ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาควรเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อจะได้นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของกลุ่มจังหวัด ด้านปัญหาและความต้องการควรเพิ่มประเด็นในระดับพื้นที่เพื่อสามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดได้ ส่วนผลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาควรมีการประเมินผลจากเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นการพัฒนาเพื่อสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาได้ สำหรับประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่แยกในและนอกพื้นที่ เป็นประโยชน์ในการกำหนดพื้นที่และตลาดให้กับการพัฒนาสินค้าและบริการ แต่ควรอธิบายวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน อาจระบุกลุ่มเป้าหมาย สินค้าและบริการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการได้ตรงกับเป้าหมายโดยไม่ทับซ้อนกันและมีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงต้องกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนาให้มีความท้าทายและความก้าวหน้าเพื่อที่จะประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาต่อไป

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

นครแห่งชีวิตและความมั่นคง

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี
- สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดลดลงต่ำกว่า ๐.๓๑๖
- การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินลดลงต่ำกว่า ๑๒๑.๙๕ ต่อแสนคนต่อปี
- ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ลดลงต่ำกว่า ๓๐.๒๗ มคก./ลบ.ม. ต่อปี
- พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ ๑,๐๐๐ ไร่

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

- การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ล้านนา และอุตสาหกรรมไมซ์
- การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ภายใต้ BCG Model
- การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
- การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM๒.๕) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
- การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่า แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมือง ที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)	นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่า แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่ น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อม กับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล)	ไม่มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย การพัฒนาเพื่อให้แผนพัฒนามีความ ต่อเนื่อง และเพิ่มเติมคำอธิบาย เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและ โอกาสในปัจจุบันมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (GPP) ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัด ๓. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัด ๔. อำเภอฟันผานเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (GPP) ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย รายได้ของจังหวัดลดลง ๓. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินลดลง	ปรับตัวชี้วัดบางตัว เพื่อให้มี ความชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	๕. จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหา ยาเสพติด ๖. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนต่อแสนประชากร ๗. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ๘. จำนวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัด ๙. ร้อยละของขยะมูลฝอย และของเสีย ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	๔. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาด เล็ก (PM๒.๕) ลดลง (มคก./ลบ.ม.) ๕. การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว (ไร่)	
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้น คุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ๒. การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตร แปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหาร แห่งอนาคตภายใต้ BCG Model ๓. การยกระดับการค้าการลงทุน บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)	๑. การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ ล้านนา และอุตสาหกรรมไมซ์ ๒. การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า และ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ภายใต้ BCG Model ๓. การยกระดับการค้าการลงทุนบน ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)	ปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนาจังหวัด ในบางประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และสถานการณ์ปัจจุบัน

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๔. การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM๒.๕) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม</p> <p>๕. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพเมืองน่าอยู่มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน</p>	<p>๔. การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM๒.๕) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม</p> <p>๕. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพเมืองน่าอยู่มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน</p>	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาจังหวัดได้ระบุความสอดคล้องและเชื่อมโยง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาในแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พร้อมระบุความเชื่อมโยงในแผนงานและโครงการสำคัญ อย่างไรก็ตาม การระบุความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของแผนระดับ ๒ แผนแม่บท แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และแผนระดับ ๓ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ยังไม่ครบถ้วน โดยขาดประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล หมายความว่า ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และแนวทางการพัฒนาที่ ๔ (เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ) เสริมศักยภาพของเมือง พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์สำคัญของภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเอื้อต่อการอยู่อาศัย</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ แสดงข้อมูลสำคัญได้ค่อนข้างครอบคลุม อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลการใช้พลังงาน น้ำประปา และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดประเด็นการพัฒนาแผนงานและโครงการได้ รวมทั้งควรให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลอนุกรม ๓ ปี พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมในแต่ละประเด็น ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีรายละเอียดครอบคลุม พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ระบุระดับความรุนแรงของปัญหาที่ชัดเจน และมีบางประเด็นนำเสนอข้อมูลเพียง ๑ - ๒ ปี ประกอบกับไม่ได้ใช้ชุดข้อมูลและแหล่งข้อมูลเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>ปัญหาเชิงพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสถานการณ์ผู้สูงอายุ</p> <p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดครอบคลุมในประเด็นสำคัญและเป็นข้อมูลอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี อาทิ ข้อมูลพื้นที่ป่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบชลประทาน สถานการณ์ขยะและสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและระบุผลการดำเนินงานที่ผ่านมา</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการรวบรวมโดยมอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการสำรวจวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลในแต่ละอำเภอ ตลอดจนสรุปประเด็นปัญหาความต้องการของจังหวัดโดยแยกตามประเด็นเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคมและความมั่นคง แต่ยังไม่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการในภาพรวมของจังหวัด</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาได้นำเสนอผลการดำเนินงานและโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแยกตามประเด็นการพัฒนา และข้อมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณ แต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถระบุความสำเร็จของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ ได้นำข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงกับปัญหาและประเด็นการพัฒนา โดยได้เลือก SWOT Analysis และ TOWS Matrix เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ ซึ่งมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับข้อมูลการพัฒนาของจังหวัด อย่างไรก็ตามประเด็นตามผลการวิเคราะห์มีจำนวนมากเกินไป เป็นประเด็นย่อย และมีความซ้ำซ้อน จึงควรสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญของจังหวัดและรวบรวมประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยหรือระบุให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จังหวัดใช้เป้าหมายการพัฒนาเดิมมากกว่า ๑๐ ปี ควรมีการประเมินผลหรือกำหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงแผน เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาในระยะ ๕ ปีได้</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา และได้ระบุค่าฐานในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ควรมีการเปรียบเทียบค่าตัวชี้วัดกับแผนในระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยวยังขาดความท้าทาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาจังหวัดในภาพรวม เนื่องจากการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจุดแข็งที่สำคัญของจังหวัด รวมทั้งควรเพิ่มตัวชี้วัดการเป็นเมืองน่าอยู่และน่าเที่ยวระดับโลก ตัวชี้วัดด้านการค้าการลงทุน หรือตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำตามนิยามและคำอธิบายของเป้าหมายการพัฒนา</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ ความต้องการของพื้นที่ ประเด็นการพัฒนาของประเทศ และทิศทางการพัฒนาภาค</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ ชัดเจนและสอดคล้องในแต่ละประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ในภาพรวมมีความชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นและเป้าหมายการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในบางประเด็นการพัฒนาควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่มีสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ควรเพิ่มตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา โดยแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน และครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ นำเสนอแผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัดในทุกประเด็นการพัฒนา รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและระบุลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้นำเสนอแผนงานและโครงการสำคัญบรรจุไว้ในแต่ละห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นการพัฒนา ซึ่งจะทำให้การมองภาพรวมของประเด็นการพัฒนาและความเชื่อมโยงของแผนงานและโครงการสำคัญไม่มีความชัดเจน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมและในแต่ละประเด็นการพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนำเสนอข้อมูลได้ค่อนข้างครบถ้วนและครอบคลุมประเด็นสำคัญ แต่ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพยังขาดข้อมูลการใช้พลังงาน น้ำประปา และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ในส่วนของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมีข้อมูลบางส่วนที่แสดงเพียงข้อมูลเชิงปริมาณและไม่ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลชุดเดียวกันแต่แหล่งข้อมูลต่างกันทำให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน และมีการนำเสนอผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถระบุความสำเร็จของการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน ในส่วนของบทวิเคราะห์ ได้เลือก SWOT Analysis และ TOWS Matrix เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลการพัฒนา แต่ผลการวิเคราะห์มีประเด็นที่มากเกินไปและเป็นประเด็นย่อย สำหรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำหนดไว้กว้างและเป็นนามธรรมซึ่งอาจไม่สามารถแสดงถึงสถานภาพที่จังหวัดต้องการบรรลุในระยะ ๕ ปีได้อย่างชัดเจน ด้านตัวชี้วัดยังขาดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจน และตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวยังขาดความท้าทาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในภาพรวมสำหรับแนวทางการพัฒนา แผนงาน และโครงการสำคัญ ส่วนใหญ่ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนาและได้มีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า แต่ไม่ได้นำแผนงานและโครงการสำคัญบรรจุไว้ด้วย ทำให้ยังไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องในแต่ละประเด็นการพัฒนาอย่างชัดเจน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบควรระบุข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นชุดข้อมูลและมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้สามารถสะท้อนประเด็นปัญหา ระดับความรุนแรง ความต้องการเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
๒. ควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้มีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเลือกใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ตลอดจนกำหนดค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายและเหมาะสมกับศักยภาพหรือจุดแข็งของจังหวัด
๓. ควรนำแผนงานและโครงการสำคัญบรรจุไว้ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้เห็นถึงมิติการพัฒนาในภาพรวมและเกิดความเชื่อมโยงในแต่ละประเด็นการพัฒนา

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชุมชนวิถีพอเพียงและยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๒. สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลงร้อยละ ๑
๓. ดัชนีความก้าวหน้าของประชากรจังหวัด (เฉลี่ย ๘ ด้าน) ดีขึ้น
๔. พื้นที่สีเขียวและชุมชนสะอาด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๒. เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๓. เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
๔. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดลำพูน

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความ พอเพียง เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชุมชนวิถีพอเพียง และยั่งยืน	คงเดิม	ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้น กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเน้นการบูรณาการในรูปแบบ One Plan และเพื่อให้ครอบคลุมครบทุกมิติ การพัฒนา และสามารถบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้จริง
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ต่อปี	๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ รวมจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ๒. สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้ เส้นความยากจน ลดลงร้อยละ ๑ ๓. ดัชนีความก้าวหน้าของประชากร จังหวัด (เฉลี่ย ๘ ด้าน) ดีขึ้น ๔. พื้นที่สีเขียวและชุมชนสะอาด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐	

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. เมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๒. เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ๓. เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตร นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๔. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	คงเดิม	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาจังหวัด มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ และระบุความเชื่อมโยงกับแผนแต่ละระดับอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนพัฒนาภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มประเด็นความสอดคล้องและความเชื่อมโยงให้ครอบคลุมแต่ละด้านของแผนทั้ง ๓ ระดับ</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ขาดการรายงานข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาจังหวัด อาทิ ประปา ไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ มีการแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลแบบอนุกรมเวลาทุกด้านครอบคลุม <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ มีรายละเอียดที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัด และมีการพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้งนี้ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีสำหรับข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น และควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีการเปรียบเทียบข้อมูลแบบอนุกรมเวลา และมีการพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แต่การวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมในบางตัวชี้วัด ทำให้ไม่สามารถสะท้อนการพัฒนาของจังหวัดได้ ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลค่าสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และมีการพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แต่ขาดการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญที่เป็นบริบทเฉพาะของพื้นที่ อาทิ ปัญหาจุดความร้อน (Hotspot) เป็นต้น

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการระบุประเด็นปัญหาเป็นรายอำเภอ แต่ยังไม่ครอบคลุมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา รวมทั้งขาดความเชื่อมโยงและไม่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของจังหวัด ไม่สะท้อนปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาลำดับในจังหวัดที่ผ่านมา มีการรายงานผลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด และมีการแสดงให้เห็นถึงปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ แต่การรายงานผลบางประเด็นยังขาดข้อมูลสนับสนุนด้านสถิติ</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการนำข้อมูลและเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย (๑) SDGs (๒) Location Quotient (LQ) (๓) Shift - Share analysis (SS) และ (๔) SWOT Analysis แต่ยังคงขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ โอกาส จุดเด่น และข้อจำกัดของจังหวัดประกอบกับประเด็นการวิเคราะห์ SWOT มีจำนวนมาก เป็นประเด็นย่อย อีกทั้งควรมีการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบให้ชัดเจน</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) มีความสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของจังหวัด และแสดงถึงเป้าหมายร่วมกันได้อย่างชัดเจน</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีการกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด สามารถวัดในเชิงปริมาณ และมีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นการพัฒนา และมีการแสดงแผนงานที่เชื่อมโยงเชิงห่วงโซ่คุณค่า</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนามีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด มีค่าเป้าหมายที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และมีการระบุค่าฐาน หรือค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อสามารถแสดงความก้าวหน้าของการพัฒนาได้อย่างชัดเจน</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ โดยรวมมีกิจกรรมพื้นที่ เป้าหมาย และผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม บางโครงการมีลักษณะเป็นโครงการขนาดเล็ก ควรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพขึ้น</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค และระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่มีความชัดเจน สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน มีการนำข้อมูลและเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย (๑) SDGs (๒) Location Quotient (LQ) (๓) Shift - Share analysis (SS) และ (๔) SWOT Analysis สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่แสดงถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของจังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุม ประเด็นการวิเคราะห์ SWOT มีจำนวนมากและเป็นประเด็นย่อย อีกทั้งควรมีการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบให้ชัดเจน สำหรับประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนา มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมายตลอดการพัฒนา สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ มีการระบุมาตรฐานในการคำนวณที่สามารถแสดงความก้าวหน้าของการพัฒนาได้อย่างชัดเจน สำหรับแผนงาน และโครงการสำคัญ มีการเชื่อมโยงโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า แต่ยังไม่มีความสอดคล้องของบางแผนงานและประเด็นการพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งบางโครงการ มีลักษณะเป็นโครงการขนาดเล็ก ควรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพขึ้น

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัดให้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
๒. ควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อทราบจุดยืน (Position) รวมทั้งเห็นข้อได้เปรียบของพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ตรงตามเป้าหมาย
๓. ควรแสดงประเด็นปัญหาและความต้องการของพื้นที่ตามลำดับความสำคัญ และมีความสอดคล้องกับทวิเคราะห์การพัฒนาของจังหวัด
๔. ควรเชื่อมโยงข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ โอกาส จุดเด่น และข้อจำกัดของจังหวัด รวมทั้งการวิเคราะห์ SWOT ควรมีการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบให้ชัดเจน
๕. ควรกำหนดแผนงาน โครงการสำคัญ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่าภายใต้ประเด็นการพัฒนา
๖. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลทางสถิติเพื่อให้เห็นผลลัพธ์และผลผลิตของการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น WOT ควรชี้ให้เห็นถึงจุดाप และโอกาส รวมทั้งสามารถแยกให้เห็นถึงปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ได้อย่างชัดเจนที่ชี้ให้เห็นถึง

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับบททวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

ลำปางเมืองแห่งความสุข ๒ มิติ (Livable & Smart City)

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒
๒. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมในจังหวัด ลดลงร้อยละ ๒
๓. อัตราการลดลงของจำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในจังหวัด ลดลง ๑๐ ครั้ง
๔. ครัวเรือนซึ่งเป็นคนจนเป้าหมายฐานข้อมูล TPMAP ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
๕. รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๖. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๔
๗. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์การเกษตรได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขึ้น ๖ ผลิตภัณฑ์
๘. จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒.๕
๙. ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันลดลงร้อยละ ๒
๑๐. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ ไร่

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด
๓. ยกระดับหัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
๔. การพัฒนาเกษตร เชิงคุณภาพ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
๕. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดลำปาง

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่านอยู่ ยั่งยืน	ลำปางเมืองแห่งความสุข ๒ มิติ (Livable & Smart City)	เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้วยการผสมผสานมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นเมืองเก่าเชื่อมโยงไปสู่มิติเมืองใหม่อย่างลงตัว และเป็นเมืองอัจฉริยะที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่านอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์สร้างดุลยภาพในการพัฒนาทุกมิติ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ต่อปี	๑. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อ เดือนต่อครัวเรือนในจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ ๒. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรม ในจังหวัด ลดลงร้อยละ ๒ ๓. อัตราการลดลงของจำนวนอุบัติเหตุ บนถนนทางหลวง ในจังหวัด ลดลง ๑๐ ครั้ง ๔. ครัวเรือนซึ่งเป็นคนจนเป้าหมาย ฐานข้อมูล TPMAPII ได้รับความ ช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ๕. รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ๖. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๔ ๗. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวน ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้รับการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขึ้น ๖ ผลิตภัณฑ์	ปรับเพิ่มเติมตัวชี้วัดความสำเร็จตาม เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดลำปาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้จริงในทุกมิติ

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
		๘. จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒.๕ ๙. ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวัน ลดลงร้อยละ ๒ ๑๐. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ไร่	
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ และสร้างสรรค์ ๒. อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนเชิงสร้างสรรค์และ เรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓. เกษตรนวัตกรรม สร้างสรรค์ และปลอดภัย ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และยั่งยืน ๕. ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน	๑. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยเพื่อสังคมและคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชน ๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ๓. ยกระดับหัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม บนพื้นฐาน ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ๔. การพัฒนาเกษตร เชิงคุณภาพ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ๕. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้มีความสำคัญ กับการยกระดับคุณภาพชีวิต และ เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย รวมไปถึงกลุ่มเปราะบาง โดยมีการ กำหนดประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุม ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาจังหวัด มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนแต่ละระดับอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนพัฒนาภาคเหนือ</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ มีรายละเอียดในภาพรวมครบถ้วนและครอบคลุม ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ และข้อมูลสนับสนุนด้านอื่น ๆ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ มีการเปรียบเทียบข้อมูลแบบอนุกรมเวลา และมีการประมาณการการขยายตัวในแต่ละภาคการผลิต รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลของอุปสงค์และอุปทานของพื้นที่ได้ชัดเจน <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ มีรายละเอียดที่แสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและเศรษฐกิจรายสาขาที่สำคัญของพื้นที่ โดยมีการสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งมีข้อมูลเศรษฐกิจระดับครัวเรือนครบถ้วน อย่างไรก็ตามโครงสร้างการผลิตรายสาขาควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีเพื่อให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีรายละเอียดในภาพรวมครอบคลุม มีการจัดทำข้อมูลแบบอนุกรม ๓ ปี ทั้งนี้ ในส่วนของกำลังแรงงาน ควรเพิ่มเติมข้อมูลพีระมิดประชากร เพื่อให้เห็นภาพรวมโครงสร้างของประชากรในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะเป็นกำลังแรงงานหลักของจังหวัดในอนาคต ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดครอบคลุมครบถ้วน ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการในระดับอำเภอ อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาความต้องการบางอำเภอมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ควรรวบรวมประเด็นปัญหาย่อยรายอำเภอเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ในภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้น

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา เป็นการรายงานผลลัพธ์รายโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ทั้งนี้ ควรแสดงผลลัพธ์และผลผลิตในภาพรวมของจังหวัด ในแต่ละด้านตามประเด็นการพัฒนา อีกทั้งควรแสดงข้อมูลเชิงสถิติประกอบ อาทิ ปริมาณจุดความร้อน (Hotspot) หรือค่า PM ๒.๕ สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า และข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุทางถนน สำหรับโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน) เป็นต้น</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) บทวิเคราะห์ ๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) ๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด <ol style="list-style-type: none"> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา ๔.๒) วัตถุประสงค์ ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ๔.๔) แนวทางการพัฒนา ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ <ol style="list-style-type: none"> (๑) แผนงาน (๒) โครงการสำคัญ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) บทวิเคราะห์ มีการนำข้อมูลและเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ซึ่ง ประกอบด้วย (๑) SDGs (๒) Location Quotient (LQ) (๓) Shift - Share analysis (SS) และ (๔) SWOT Analysis สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในพื้นที่ เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างเหมาะสม ๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) มีลักษณะสั้น กระชับ และชัดเจน สามารถตั้งศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของพื้นที่ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันของจังหวัดได้ ๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด เป็นการระบุตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา ซึ่งมีจำนวนมากเกินไป โดยมีจำนวนมากว่าตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนา ดังนั้น ควรระบุตัวชี้วัดในภาพรวมของเป้าหมายการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด (Livable and Smart City) และตัวชี้วัดควรมีความเหมาะสมและสามารถวัดค่าได้ อีกทั้งควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลค่าฐานที่ใช้อ้างอิงค่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้สามารถวัดผลได้ และแสดงความก้าวหน้า ๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด <ol style="list-style-type: none"> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ ๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด มีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นการพัฒนามีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>และควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลค่าฐานที่ใช้อ้างอิงค่าเป้าหมายด้วย</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องและสามารถใช้ศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน มีการเชื่อมโยงโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ มีกิจกรรม พื้นที่เป้าหมาย ในการดำเนินโครงการ และผลลัพธ์ มีข้อสังเกตว่าโครงการควรแสดงความเชื่อมโยงในเชิงห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเติมเต็มการพัฒนาของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และมีประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับ ๓ ระดับ สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และสามารถวัดได้เชิงปริมาณ

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง มีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย (๑) SDGs (๒) Location Quotient (LQ) (๓) Shift - Share analysis (SS) และ (๔) SWOT Analysis ภาพรวมการกำหนดประเด็นการพัฒนา มีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ สำหรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประเด็นการพัฒนา มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมายตลอดการพัฒนา สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้ ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรชีวภาพ และควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลค่าฐานที่ใช้อ้างอิงค่าเป้าหมายด้วย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ตัวชี้วัดควรมีจำนวนที่เหมาะสม กระชับ และครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม โดยควรระบุตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด (Livable and Smart City) และตัวชี้วัดควรมีความเหมาะสมและสามารถวัดค่าได้
๒. ควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลค่าฐานที่ใช้อ้างอิงค่าเป้าหมาย เพื่อให้การวัดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดมีความชัดเจนขึ้น
๓. ควรเพิ่มเติมข้อมูลพีระมิดประชากร เพื่อให้เห็นภาพรวมโครงสร้างของประชากรในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะเป็นกำลังแรงงานหลักของจังหวัดในอนาคต
๔. ควรกำหนดประเด็น และแนวทางการพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นการวิเคราะห์ SWOT และความต้องการของพื้นที่ในลำดับความสำคัญสูง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง
๕. ควรกำหนดแผนงาน โครงการสำคัญ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้ประเด็นการพัฒนา เพื่อเพิ่มเติมการพัฒนาของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควร กำหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ SWOT

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ร้อยละ ๕ ต่อปี
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว ร้อยละ ๕ ต่อปี
๓. ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๖๓ = ๐.๕๕๓๔ เป็น ๐.๖๐๐๐

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
๓. การยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๔. การพัฒนาอาชีพและรายได้
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
๖. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับ คุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับ คุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	คงเดิม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	<ol style="list-style-type: none"> เส้นทางสายหลักได้รับการพัฒนาให้ มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพิ่มขึ้น (๑๐๐ กิโลเมตร) ร้อยละของการจัดสรรที่ดินทำกิน ให้แก่ชุมชน (คทช.) ให้เพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๑๐๐) จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง (๘,๐๓๑ จุด) 	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวล รวมจังหวัด (GPP) ร้อยละ ๕ ต่อปี (ฐานปี ๒๕๖๓ = ๑๕,๑๔๘ ล้านบาท) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวล รวมจังหวัดต่อหัว ร้อยละ ๕ ต่อปี (ฐานปี ๒๕๖๓ = ๖๓,๔๑๙ บาท) ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น จากปี ๖๓ = ๐.๕๕๓๔ เป็น ๐.๖๐๐๐ 	ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัด เดิมเป็นตัวชี้วัดย่อยในระดับประเด็น การพัฒนา

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๔. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับอาชีพและรายได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ร้อยละ ๒๕)</p> <p>๕. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (ผ่านเกณฑ์ ๑๒ ตัวชี้วัด)</p> <p>๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ ๑๕)</p> <p>๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ ๑๕)</p> <p>๘. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับค่าย้อนหลัง ๓ ปี (ร้อยละ ๒๕)</p>		

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ๔. การพัฒนาอาชีพและรายได้ ๕. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและยั่งยืน ๖. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ภายในและความมั่นคงตาม แนวชายแดน	๑. การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ๔. การพัฒนาอาชีพและรายได้ ๕. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและยั่งยืน ๖. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ภายในและความมั่นคงตาม แนวชายแดน	คงเดิม

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาจังหวัดระบุความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับ ๓ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ อย่างชัดเจน พร้อมระบุความเชื่อมโยงในแผนงานและโครงการสำคัญ ทั้งนี้ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปอาจไม่จำเป็นเนื่องจากพ้นกรอบเวลาดำเนินการแล้ว</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย</p> <p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ</p> <p> ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง</p> <p> ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา</p>	<p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ มีรายละเอียดครอบคลุม ทั้งนี้ ยังขาดข้อมูลที่สะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ตัวอย่างเช่น รายละเอียดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาขาไฟฟ้า ขาดข้อมูลความต้องการใช้ (Demand) ปริมาณการใช้ และกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของจังหวัด สาขาทรัพยากรดินควรระบุลักษณะดินและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการพังทลาย/การกัดเซาะ พร้อมแสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยง</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ มีข้อมูลเชิงปริมาณเป็นปัจจุบัน และอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมในแต่ละประเด็น</p> <p> ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ครอบคลุม แต่ยังขาดข้อมูลสถิติจำนวนประชากรตามช่วงอายุต่าง ๆ เพื่อแสดงโครงสร้างประชากรของจังหวัด และจำนวนผู้เข้าศึกษาหรือจบการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาหรือจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัด นอกจากนี้ข้อมูลด้านสังคมบางตัวไม่เป็นอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี เช่น ข้อมูลประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มีงานทำจำแนกตามประเภทอาชีพ และตามอุตสาหกรรม สถิติจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ข้อมูลปัญหายาเสพติดในชุมชน เป็นต้น ปัญหาด้านภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและปัญหาด้านเศรษฐกิจในส่วนสถานการณ์การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ และส่งเสริมบทบาทสตรี ควรปรับให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ</p> <p> ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนจุดความร้อนของ ปี ๒๕๖๕ มีการเก็บข้อมูลเหลือมาจากปีเทียบ ๑ เดือน ซึ่งอาจมีผลต่อการเปรียบเทียบ</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>ด้านทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดินยังขาดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงความรุนแรงของปัญหา</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ เป็นการรวบรวมจากแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ของแต่ละอำเภอและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัด จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ด้านการประกอบเกษตรกรรม รายได้ และการส่งเสริมอาชีพ (๓) ด้านที่ดินและเอกสารสิทธิ์ (๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๕) ด้านสาธารณสุข และ (๖) ด้านสังคม</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ได้นำเสนอโครงการสำคัญ และผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัดเชิงปริมาณในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามประเด็นการพัฒนา ๕ ประเด็น เพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ ใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อประเมินศักยภาพแต่ละด้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา และกลยุทธ์ สอดคล้องกับข้อมูลการพัฒนา ทั้งนี้ ในส่วนโอกาส (Opportunities) ควรเพิ่มเติมนโยบายและแผนของรัฐบาล อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ และด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้การเชื่อมโยงความสอดคล้องและการพัฒนากลยุทธ์มีความชัดเจนมากขึ้น</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงสถานการณ์ที่จังหวัดต้องการบรรลุในอนาคตและมีความสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของจังหวัด</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด โดยส่วนใหญ่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และได้ระบุค่าฐาน ปี ๒๕๖๓ เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละปี</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของประเทศ และทิศทางการพัฒนาภาค</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ยังไม่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและการเขียนเชิงแนวทางมากกว่าวัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา โดยสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ และใช้ค่าฐาน ปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดของแผนสะท้อนเพียงผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ขาดผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ส่วนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นการพัฒนาส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แต่บางตัวชี้วัดยังขาดการระบุค่าปีฐานในการคำนวณ และยังไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่น จำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือไม่เกินร้อยละ ๓๕ (ของปีปัจจุบัน) ซึ่งกำหนดเป็นค่าคงที่ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องและเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การพัฒนา ทั้งนี้บางประเด็นพัฒนายังมีแนวทางการพัฒนาที่ไม่ครอบคลุม อาทิ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาอาชีพและรายได้ ขาดแนวทางการพัฒนาปลายทาง เช่น การพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน มีการนำเสนอแผนงานในทุกประเด็นการพัฒนาและมีชุดโครงการสำคัญที่เชื่อมโยงกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็น ทั้งนี้ แผนงานขาดการวิเคราะห์และแสดงในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า ทำให้การมองภาพรวมในประเด็นการพัฒนาและความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการยังไม่ชัดเจน</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ มีกิจกรรม พื้นที่เป้าหมายและผลลัพธ์ แต่บางโครงการไม่ระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจนหรือแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการนั้น ๆ โดยรวมโครงการสำคัญเพียงพอต่อการตอบสนองการขับเคลื่อนแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน มีประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับอย่างชัดเจน และได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมและในแต่ละประเด็นการพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นปัญหาและความต้องการของพื้นที่ในภาพรวมของจังหวัด โดยรวบรวมจากแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทั้งนี้ แผนขาดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบบางประเด็น เช่น สถิติประชากรตามช่วงอายุต่าง ๆ เพื่อสะท้อนถึงปัญหาสังคมสูงวัยของจังหวัด ในส่วนของบทวิเคราะห์ที่ได้ใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำหรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดได้กำหนดอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ในด้านตัวชี้วัดมีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา โดยสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ยังขาดตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนาบางตัวยังขาดการระบุค่าเป้าหมายในการคำนวณ ในส่วนแนวทางการพัฒนา แผนงาน และโครงการที่สำคัญ ส่วนใหญ่ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนา มีเพียงบางประเด็นการพัฒนาที่แนวทางการพัฒนายังไม่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า ส่วนโครงการสำคัญบางโครงการขาดการระบุผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้สืบเนื่องจากผลผลิตของโครงการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรระบุและเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดให้ชัดเจน พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนประเด็นปัญหา ระดับความรุนแรง และความต้องการเชิงพื้นที่ และทำให้การกำหนดประเด็นการพัฒนา แผนงาน และโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ควรกำหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความสมดุลของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการพัฒนาจังหวัด
๓. ควรระบุเป้าหมายในการคำนวณค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อให้ตัวชี้วัดทั้งในแต่ละประเด็นการพัฒนา มีความชัดเจน สามารถแสดงถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานได้
๔. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญยังไม่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า ทำให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน จึงควรเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญให้อยู่ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนั้นบางโครงการสำคัญระบุผลลัพธ์ที่ยังไม่สะท้อนผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ จึงควรปรับผลลัพธ์ให้ชัดเจนและสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด

สรุปแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

ท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ส่งเสริมธุรกิจมั่นคง

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เพิ่มขึ้น (ฐานปี ๒๕๖๓)
๒. พื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

๑. ด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
๒. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง
๓. ด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

หัวข้อ	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	ภายในปี ๒๕๗๐ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมร่วมสมัยยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ส่งเสริมธุรกิจมั่นคง	เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาชัดเจนยิ่งขึ้น และให้ตัวชี้วัดระดับแผนฯ สอดคล้องกับการกำหนดประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับแผนต่อไป
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. อัตราการขยายตัวของดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ๒. สัดส่วนคนอายุยืน ๘๐ ปี ขึ้นไปต่อจำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ๓. พื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เพิ่มขึ้น (ฐานปี ๒๕๖๓) ๒. พื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 	

หัวข้อ	แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด	๑. พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ๒. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (New Normal to Sustainable) ๓. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย	๑. ด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ๒. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง ๓. ด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาภูมิภาคเหนือตอนบน ๒

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาภูมิภาคเหนือตอนบน ๒

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาภูมิภาค แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาภูมิภาค</p>	<p>แผนพัฒนาภูมิภาคเหนือตอนบน ๒ แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนทั้ง ๓ ระดับ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือพร้อมทั้งระบุความเชื่อมโยงในแผนงานและโครงการสำคัญอย่างชัดเจน</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของภูมิภาค ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภูมิภาคในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา ทั้งในส่วนของที่ตั้ง อาณาเขต ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ที่ดิน การปกครอง ประชากร และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ แต่ยังคงขาดข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และอินเทอร์เน็ต ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในภาพรวมมีการแสดงข้อมูลที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ที่ครบถ้วน ส่วนใหญ่มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเป็นการเปรียบเทียบภายในกลุ่มจังหวัด ไม่มีการเปรียบเทียบในระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งอาจทำให้การสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดในด้านศักยภาพและความรุนแรงของปัญหาไม่ชัดเจนเท่าที่ควร <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ มีการแสดงภาพรวมของเศรษฐกิจสาขาเศรษฐกิจหลัก และโครงสร้างการผลิตที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดอย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยว การค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการเกษตร แต่ยังคงขาดข้อมูลเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประชากร แรงงาน สัดส่วนแรงงานผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ และสุขภาพ แต่ยังคงขาดข้อมูลด้านการศึกษา ความยากจน อาชญากรรม และปัญหาเสพติด ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงระดับความรุนแรงของปัญหาได้ ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดครอบคลุมในทุกประเด็นที่สำคัญ อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน แต่ยังคงขาดข้อมูลด้านอุทกภัย วาตภัย และการจัดการขยะ

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ๖ ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเกษตร ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปสินค้า ด้านคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านภัยพิบัติ แต่ไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่อย่างชัดเจน</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา มีการนำเสนอผลการพัฒนา และงบประมาณที่ใช้ตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งการเสนอความสำเร็จของการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการนำเสนอตัวอย่างโครงการแยกตามห่วงโซ่คุณค่า ในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ด้วย แต่ยังขาดการนำเสนอในส่วนของกรณีวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ ได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทั้งในระดับโลก ประเทศ และภูมิภาค นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อ การพัฒนา และใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อ กำหนดทิศทางประเด็นการพัฒนาจังหวัดและจุดเน้น การพัฒนาที่สำคัญ (Positioning) และเชื่อมโยงไปสู่ เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดง สถานภาพที่กลุ่มจังหวัดต้องการบรรลุในอนาคตโดยมี ความสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของกลุ่มจังหวัด และได้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนากลุ่ม จังหวัด จากเดิม “ภายในปี ๒๕๗๐ กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๒ จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เป็น “ท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร สิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่เศรษฐกิจมั่นคง” ซึ่งเพิ่มความชัดเจนมากขึ้น</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่ม จังหวัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากลุ่ม จังหวัด สามารถวัดผลลัพธ์/สำเร็จได้ โดยมีการ เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด จากเดิม ๑. อัตราการขยายตัว ของดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ ๒. สัดส่วนคนอายุยืน ๘๐ ปี ขึ้นไปต่อ จำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๓. พื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา เป็น ๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เพิ่มขึ้น (ฐานปี ๒๕๖๓) ๒. พื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา (คงเดิม)</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา ในภาพรวมมีความสอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ โอกาส ปัญหา ความต้องการของพื้นที่ และมีประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดได้ โดยมีการปรับประเด็นการพัฒนาจากเดิม ๑. พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ๒. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (New Normal to Sustainable)</p> <p>๓. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย เป็น ๑. ด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ๒. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง ๓. ด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ในภาพรวมมีความชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา โดยสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และมีพื้นฐานที่ชัดเจน</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนงานสำคัญได้</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ ในแต่ละแผนงานมีชุดโครงการสำคัญ ซึ่งสามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดได้ โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การพัฒนา และมีพื้นที่เป้าหมาย และผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ชัดเจน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มีเป้าหมายการพัฒนาพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ชัดเจนมากขึ้น โดยครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนา สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ รวมถึงแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาพัฒนากลุ่มจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงขาดข้อมูลในบางประเด็น อาทิ ข้อมูลการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจระดับครัวเรือน อาชญากรรม และมลพิษ ส่วนบทวิเคราะห์ ได้นำข้อมูลสถานการณ์ในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับโลก ประเทศ และภูมิภาค นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา และใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อกำหนดทิศทางประเด็นการพัฒนาจังหวัดและจุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญ (Positioning) และเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และมีพื้นฐานที่ชัดเจน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของพัฒนากลุ่มจังหวัด ควรเพิ่มเติมการเปรียบเทียบกับระดับประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหาในพัฒนากลุ่มจังหวัด
๒. ควรนำเสนอกระบวนการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่อย่างชัดเจน
๓. การนำเสนอผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพัฒนากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วิถีถิ่นร่วมสมัย เศรษฐกรรรมมูลค่าสูง สิ่งแวดล้อมสมดุล มุ่งสู่ความยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
๒. จำนวนของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA เพิ่มขึ้น
๓. จำนวนนวัตกรรมสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
๔. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและส่งเสริมการค้าการลงทุนได้รับการพัฒนา
๕. จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติการค้าการลงทุน
๖. จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟูและสร้างใหม่
๗. ร้อยละการเกิดจุดความร้อนลดลงจากปีที่ผ่านมา (Hotspot)
๘. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
๙. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๐. จำนวนแกนนำประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๑. จำนวนประชาชนที่มีปัญหาทางสังคม ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา
๒. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส์
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดเชียงราย

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล	เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วิถีถิ่นร่วมสมัย เกษตรกรรมมูลค่าสูง สิ่งแวดล้อมสมดุล มุ่งสู่ความยั่งยืน	เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความชัดเจนและครอบคลุมประเด็น มากขึ้น
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	ประเด็นที่ ๔ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	ประเด็นที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ให้ดำรงความ สมบูรณ์และยั่งยืน	เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัดและประเด็นสำคัญ ยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามประเด็น การพัฒนาจังหวัด	๑. กลุ่มวิสาหกิจด้านการเกษตรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายหลักได้รับการพัฒนา และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ ๑๐ ๒. มูลค่าสินค้าและภาคบริการ รวมทั้ง การค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ ๕ ๓. จำนวนจุด Hotspot ลดลง ร้อยละ ๑๐	๑. กลุ่มวิสาหกิจและเครือข่ายภาคการเกษตรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของจังหวัดได้รับการ พัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ ๑๐ ๒. มูลค่าการค้า การลงทุน ในประเทศรวมทั้ง การค้าชายแดน มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๕ ๓. จำนวนพื้นที่สีเขียวไม่ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวนจุด Hotspot ไม่เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนทั้ง ๓ ระดับ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ พร้อมทั้งระบุความเชื่อมโยงในแผนงานและโครงการสำคัญ อย่างชัดเจน</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา ทั้งในส่วนของที่ตั้ง อาณาเขต สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การปกครอง ประชากร และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ ถนน ท่าเรือ ด้านไฟฟ้า น้ำประปา และอินเทอร์เน็ต อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามมีบางข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน อาทิ รูปแผนที่จังหวัด ข้อมูลการถือครองที่ดิน นอกจากนี้ ข้อมูลบางชนิดควรจำแนกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ระบุรายละเอียดของการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ข้อมูลประชากรควรจำแนกตามอำเภอและกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในภาพรวมมีการแสดงข้อมูลที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี รวมไปถึงมีการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อมูล พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ ทำให้สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดทั้งในด้านศักยภาพและปัญหาได้ชัดเจน <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ มีการแสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจหลัก และโครงสร้างการผลิตที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดอย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยว การค้าชายแดน อุตสาหกรรมการเกษตร และข้อมูลเศรษฐกิจระดับครัวเรือน อาทิ อัตราการว่างงาน รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการค้าชายแดนควรเพิ่มการจำแนกตามด่าน เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ แรงงาน ด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ ปัญหาด้านสังคม ปัญหา ยาเสพติด และอุบัติเหตุทางถนน ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดครอบคลุมในทุกประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และหมอกควัน การจัดการปัญหาขยะ และสาธารณสุข แต่ยังคงขาดข้อมูลด้านการใช้พลังงานทดแทน</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ๘ ด้าน รวมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการอย่างชัดเจน</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหายังขาดในช่วงที่ผ่านมา มีการนำเสนอผลการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการระบุโครงการสำคัญ ผลการดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ ตามประเด็นการพัฒนาอย่างครบถ้วน แต่ยังคงขาดการนำเสนอในส่วนของปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ ได้มีการนำข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อจังหวัดเชียงราย และความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix และกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด อย่างไรก็ตามข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยังไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งยังระบุถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ไม่ครบถ้วน อาทิ ไม่มีการวิเคราะห์ถึงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA)</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงถึงสถานะภาพที่จังหวัดต้องการบรรลุในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของจังหวัด และครอบคลุมประเด็นการพัฒนา</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา มีการระบุค่าฐานสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของค่าฐานที่ชัดเจน ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอย่างเหมาะสม</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา ในภาพรวมมีความสอดคล้องกับบริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ในภาพรวมมีความชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา โดยสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของค่าฐานที่ชัดเจน</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ มีชุดโครงการสำคัญในแต่ละแผนงาน ซึ่งสามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดได้ โดยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การพัฒนา มีกิจกรรม พื้นที่เป้าหมาย และผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ชัดเจน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับอย่างชัดเจน สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และสามารถวัดได้เชิงปริมาณ

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดยรวมมีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานครบทุกด้าน และมีการนำเสนอตัวเลขสถิติอนุกรมรายปี มีการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด และการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ส่วนบทวิเคราะห์มีการนำข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อจังหวัดเชียงราย และแผนในระดับต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix และกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดให้มีความสอดคล้องกัน สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา มีความสอดคล้องกับแต่ละประเด็นการพัฒนา และสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. การนำเสนอผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ หรือเหตุผลประกอบกรณีที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายด้วย
๒. ตัวชี้วัดบางตัวไม่ได้แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นการพัฒนา เป็นแต่เพียงผลลัพธ์จากการดำเนินงานเท่านั้น
๓. ควรระบุแหล่งที่มาของค่าฐานให้ชัดเจน ในการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
๔. ควรปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งควรจำแนกข้อมูลให้หลากหลายเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

เมืองพะเยาน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๓. พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดพะเยา

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	เมืองพะเยาน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	เมืองพะเยาน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ปรับเป้าหมายให้มีความชัดเจน และ เป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น ๒. ร้อยละของประชากรที่อยู่ภายใต้เส้น ความยากจนลดลง ๓. จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น	๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น ๒. ร้อยละของประชากรที่อยู่ภายใต้ เส้นความยากจนลดลง	๑. ปรับตัวชี้วัดให้ชัดเจนและสอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒. ระบุค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓. พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ๔. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง ความมั่นคง ๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	คงเดิม	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาจังหวัดระบุความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค พร้อมระบุความเชื่อมโยงในแผนงานและโครงการสำคัญ</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ แสดงข้อมูลสำคัญได้ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มประเด็นการใช้ อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ รวมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอ้างอิงข้อมูลไม่ได้ระบุปีและข้อมูลสนับสนุน อาทิ ระบุว่ามูลค่าการค้า การลงทุนชายแดนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ระบุปีอ้างอิงและข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในภาพรวมแสดงข้อมูลเชิงปริมาณครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญของจังหวัด เป็นปัจจุบันและอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล พร้อมทั้งเหตุผลประกอบยังไม่ครบถ้วน ทำให้การสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดทั้งในด้านศักยภาพและปัญหาไม่ชัดเจน <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ มีรายละเอียดที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจของจังหวัด อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มข้อมูลการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สิน) ข้อมูลเชิงปริมาณด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางที่เชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งควรระบุข้อมูลสนับสนุนและเหตุผลประกอบให้ชัดเจน อาทิ แหล่งอ้างอิงที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด และคำอธิบายการเพิ่มขึ้น/ลดลงของพืชผลการเกษตร ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีรายละเอียดครอบคลุม และข้อมูลส่วนใหญ่เป็นอนุกรม ๓ ปี ยกเว้นข้อมูลจำนวนนักเรียน/นักศึกษา อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อัตราการพึ่งพิงวัยเด็กและวัยสูงอายุ คำอธิบายข้อมูลประชากร ข้อมูลสุขภาพจิต รวมทั้งยังขาดข้อมูลความยากจนของจังหวัด

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดครอบคลุมในประเด็นสำคัญ อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ หมอกควัน การจัดการขยะ สะท้อนการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการรวบรวมโดยมอบหมายให้แต่ละอำเภอสำรวจและประสานแผนระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงานให้จังหวัด เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการในพื้นที่ตามลำดับความสำคัญในภาพรวมจังหวัด จำนวน ๙ ประเด็น</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ได้จำแนกตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เป็นรายปี พร้อมทั้งระบุผลการดำเนินงานของโครงการสำคัญงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ยังขาดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนา และการเปรียบเทียบตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถระบุความสำเร็จของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ปัญหา/อุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านการดำเนินการของหน่วยงานและขาดแคลนบุคลากรในการจัดทำแผนจังหวัด</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ ได้มีการนำข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด รวมทั้งผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก มาวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยการใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือเพื่อประเมินศักยภาพในแต่ละด้านของจังหวัด และเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดเป้าหมาย และประเด็นการพัฒนาโดยการใช้ TOWS Matrix</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงสถานะภาพที่จังหวัดต้องการบรรลุในอนาคตอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของจังหวัด</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒ ตัวชี้วัด โดยมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ระบุค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดในภาพรวม แต่ได้ระบุในตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นการพัฒนา</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา โดยรวมมีความสอดคล้องกับทวิเคราะห์ ศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ในภาพรวมมีความชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา โดยสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่ไม่ระบุแหล่งที่มา และการคำนวณค่าฐานที่ชัดเจน</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน มีการนำเสนอแผนงานในทุกประเด็นการพัฒนาและมีชุดโครงการสำคัญที่เชื่อมโยงโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ มีกิจกรรม พื้นที่ เป้าหมาย และผลลัพธ์ แต่บางโครงการไม่ระบุผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ชัดเจน และควรเปลี่ยนหน่วยดำเนินการเป็นหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ อย่างชัดเจน ตลอดจนได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมและในแต่ละประเด็นการพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยาได้มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างครบถ้วนและครอบคลุมประเด็นสำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการของพื้นที่ในภาพรวมของจังหวัดตามลำดับความสำคัญโดยรวบรวมมาจากข้อมูลระดับอำเภอ ตลอดจนเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ในส่วนของบทวิเคราะห์ ได้ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix รวมทั้งกำหนดปัจจัยภายใน/ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด สำหรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดได้กำหนดอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ในด้านตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมยังขาดแหล่งที่มาและการคำนวณค่าฐานที่ชัดเจน โดยมีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา สำหรับแนวทางการพัฒนา แผนงาน และโครงการที่สำคัญ ส่วนใหญ่ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนา และสอดคล้องในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า แต่มีบางโครงการไม่ระบุผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ชัดเจน และควรเปลี่ยนหน่วยดำเนินการเป็นหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงในแต่ละประเด็นการพัฒนาอย่างชัดเจน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรระบุปีที่อ้างอิง คำอธิบายและเหตุผลสนับสนุนที่สอดคล้องกับข้อมูลในส่วนของคุณภาพพื้นฐาน ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างชัดเจน
๒. ควรระบุเหตุผลประกอบการอธิบายข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สะท้อนถึงศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหาของจังหวัด
๓. ควรระบุผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
๔. ควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวมและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและบริบทในพื้นที่ ประกอบกับระบุแหล่งที่มาและค่าฐานในการคำนวณค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อให้ตัวชี้วัดทั้งในภาพรวมและในแต่ละประเด็นการพัฒนามีความชัดเจนและสามารถแสดงถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานได้

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

แพร่เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
ท่องเที่ยวยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. ร้อยละมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗
๒. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ไร่
๓. จำนวนจุดสะสมความร้อน ลดลงจากค่าเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง ร้อยละ ๑๐
๔. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒
๕. ตำบลต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัย ร้อยละ ๓๐ ของตำบลทั้งหมด
๖. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาค และต่างประเทศ
๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
๓. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน
๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อ
รับรองการเป็นเมืองน่าอยู่

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแพร่

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	แพร่เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ท่องเที่ยวยั่งยืน	คงเดิม	
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. ร้อยละมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒ ๒. จำนวนพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ไร่ ๓. จำนวนจุดสะสมความร้อนลดลงจาก ค่าเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง ร้อยละ ๑๐ ๔. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง	๑. ร้อยละมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗ ๒. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนได้รับ การพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ๓. จำนวนจุดสะสมความร้อน ลดลงจาก ค่าเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง ร้อยละ ๑๐ ๔. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒	เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและ ศักยภาพของจังหวัด

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	๕. หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด	๕. ตำบลต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัย ร้อยละ ๓๐ ของตำบลทั้งหมด ๖. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐	
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	<p>๑. ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาค และต่างประเทศ</p> <p>๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และยั่งยืน</p> <p>๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อรับรองการเป็นเมืองน่าอยู่</p>	คงเดิม	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดแพร่

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดแพร่

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ มีความสอดคล้องกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และสามารถเชื่อมโยงกับแผนแต่ละระดับ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคเหนือ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ แต่การระบุความเชื่อมโยงยังไม่ครอบคลุมตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน อาทิ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ เขตการปกครอง การชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ ไฟฟ้า ประปา การใช้อินเทอร์เน็ตของจังหวัด ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในภาพรวมมีการแสดงข้อมูลที่สำคัญทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมฯ และทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยข้อมูลมีลักษณะเป็นปัจจุบัน และส่วนใหญ่เป็นอนุกรม ๓ ปี ยกเว้นข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน แหล่งน้ำ และข้อมูลความยากจน สำหรับการนำเสนอข้อมูลยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของจังหวัดที่ชัดเจนพร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ มีการแสดงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัด ข้อมูลเกษตร (พืช/สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ) การท่องเที่ยว โดยมีข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี แต่ยังขาดข้อมูลอุตสาหกรรมและข้อมูลการพัฒนาเมือง นอกจากนี้ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของสาขาเศรษฐกิจที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของจังหวัดที่ชัดเจนพร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ ประชากร แรงงาน ปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติด การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน โดยส่วนใหญ่มีข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี ยกเว้นข้อมูลความยากจน และยังขาดข้อมูลอาชญากรรม

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ ป่าไม้ ขยะ ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย หมอกควันและไฟป่า อากาศ ภัยหนาว โดยส่วนใหญ่มีข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี ยกเว้น ข้อมูลทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินและ แหล่งน้ำ</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการ รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน และประสานแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่โดยนำเสนอ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่และจัดลำดับ ความสำคัญ ๑๐ ประเด็น โดยระบุเพียงเป้าหมายพื้นที่ ในระดับตำบล แต่ไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาลำดับจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ของจังหวัด โดยระบุผลการพัฒนาตามประเด็น การพัฒนาและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาจังหวัด ระบุผลผลิตด้านต่าง ๆ ของโครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากการทำงานที่ผ่านมา และผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แต่ขาดการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ที่ส่งผล ให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ ได้นำข้อมูลจาก ๓ ส่วน ประกอบด้วย</p> <p> ๑) ข้อมูลระดับพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) ดัชนีการพัฒนาจังหวัด ๓) วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ ๔) SWOT Analysis ทำให้กำหนดประเด็นการพัฒนาของ จังหวัดได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา และไม่สะท้อนให้เห็น ถึงปัจจัยหรือสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของ จังหวัดที่ชัดเจน</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดง สถานภาพที่จังหวัดต้องจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของจังหวัด</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัดและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่ไม่ระบุค่าฐานที่ชัดเจน ซึ่งอาจไม่สะท้อนการ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอย่างเหมาะสม</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนาในภาพรวมมีความสอดคล้องกับ บทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และ ความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็น การพัฒนา</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดมีความสอดคล้อง กับแต่ละประเด็นการพัฒนาสามารถวัดได้ในเชิง ปริมาณ แต่ไม่ระบุค่าฐานที่ชัดเจน ซึ่งอาจไม่แสดงถึง ความก้าวหน้าที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องและ สามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ โดยมีชุดโครงการ สำคัญในแต่ละแผนงาน ซึ่งสามารถที่จะทำให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดได้ มีกิจกรรม พื้นที่ เป้าหมาย งบประมาณ รวมถึงผลผลิตและผลลัพธ์ จากการดำเนินโครงการ แต่แผนงานบางส่วนยังขาด ความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การพัฒนา และโครงการ ส่วนใหญ่ไม่ระบุผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนิน โครงการเชิงปริมาณที่ชัดเจน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดแพร่

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดแพร่

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนทั้ง ๓ ระดับ โดยสามารถเชื่อมโยงกับแผนแต่ละระดับอย่างชัดเจน แต่การระบุความเชื่อมโยงยังไม่ครอบคลุมตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่ไม่ระบุค่าฐานที่ชัดเจน

แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดข้อมูลในบางประเด็น ได้แก่ ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลการพัฒนาเมือง และข้อมูลอาชญากรรม ส่วนบทวิเคราะห์ ได้นำข้อมูลจาก ส่วนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ข้อมูลระดับพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) ดัชนีการพัฒนารัฐ ๓) วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ ๔) SWOT & TOWS Matrix Analysis เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนามีความสอดคล้องกับแต่ละประเด็นการพัฒนา และสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่ไม่ระบุค่าฐานที่ชัดเจน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา ให้ครบถ้วนตามประเด็นที่สำคัญของจังหวัด และเป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี พร้อมกับวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของจังหวัด เพื่อนำมากำหนดประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน
๒. ควรนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
๓. ควรอ้างอิงแหล่งที่มาของค่าฐานที่ชัดเจน และระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม เพื่อกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนาที่แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างแท้จริง
๔. ควรระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ ให้ครอบคลุมตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เพื่อแสดงความสอดคล้องกับการพัฒนาทุกระดับที่ชัดเจนมากขึ้น
๕. สามารถปรับหรือเพิ่มเติมเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้อง ครอบคลุม และเชื่อมโยงกับตำแหน่งหรือจุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญ รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาของจังหวัดสามารถวัดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. อัตราของประชาชนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนลดลงน้อยกว่า ร้อยละ ๑๐.๕ (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
๒. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง ร้อยละ ๓ (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
๓. อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น (ราคาประจำปี) ร้อยละ ๑.๕ (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
๔. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมากกว่า ๕ สายทาง (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
๕. จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่จังหวัดน่านลดลง ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
๖. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. สุขภาพดี สร้างโอกาส และสังคมที่ร่มเย็น
๒. สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมูลค่าสูง
๓. สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดน่าน

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์	คงเดิม	
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. อัตราของประชาชนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนลดลง ๒. ดัชนีความก้าวหน้าของคนสูง ๓. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง ๔. อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น (ราคาประจำปี) ๕. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ ๖. อัตราการเพิ่มขึ้นพื้นที่สีเขียว 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ร้อยละของประชาชนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนลดลง ๒. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง ๓. อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น (ราคาประจำปี) ๔. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ ๕. จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่จังหวัดน่านลดลง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เนื่องจากตัวชี้วัดเดิมบางตัวไม่สามารถวัดข้อมูลเชิงปริมาณได้ เช่น อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว ๓. เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจได้ตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	๗. ร้อยละของประชากรที่ ประสบสาธารณภัยลดลง	๖. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ อนุรักษ์ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและเตือน ภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. สุขภาพดีสร้างโอกาสและสังคมที่ร่มเย็น ๒. สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง ๓. สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คงเดิม	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดน่าน

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดน่าน

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติ คณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความ เชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของ แผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาจังหวัดน่าน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ แผนทั้ง ๓ ระดับอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ แผนพัฒนาภาคเหนือ</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย</p> <p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ</p> <p> ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง</p> <p> ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา</p>	<p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ มีการนำเสนอข้อมูล ที่สำคัญ ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ การคมนาคมขนส่งทางบก ทาง รถไฟ ทางอากาศ อินเทอร์เน็ต การใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ขาดข้อมูลในหลายประเด็น พิกัดตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและประปา ข้อมูลด้านการค้า สำคัญ รวมถึงองค์ประกอบเครือข่ายของจังหวัด</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในภาพรวมมีการแสดงข้อมูลที่ สำคัญของแต่ละด้านที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนุกรม ๓ ปี แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงอย่าง เดียว ยังไม่ได้วิเคราะห์ภาพรวมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมฯ และทรัพยากรธรรมชาติฯ และเปรียบเทียบ ข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ จังหวัดที่ชัดเจนพร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูล สนับสนุนอื่น ๆ</p> <p>๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ มีการแสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ และสาขาเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัด ข้อมูล เกษตร (พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ) การนำเข้าและส่งออก การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม โดยมีข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี แต่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจำนวนนับ ขาดการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงมูลค่าเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เห็นการ เปลี่ยนแปลงของมูลค่าเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด และยังขาดข้อมูลเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) รวมถึงผลการเบิกจ่าย การเงินและการคลังของจังหวัด</p> <p>๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีข้อมูลที่ครอบคลุม ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประชากร การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด โดยมี ข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี (ยกเว้นข้อมูลประชากร) แต่ ข้อมูลอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด รวมถึง ข้อมูลด้านสาธารณสุขในประเด็นการจัดบริการ สาธารณสุขของจังหวัดไม่ได้ระบุนายละเอียดและ</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>ขาดการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังขาดข้อมูลประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนแรงงานและปัญหาการว่างงาน</p> <p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย หมอกควันและไฟป่า อัคคีภัย โดยมีข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี แต่ข้อมูลบางส่วนขาดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และยังขาดข้อมูลทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้ำ ขยะ และมลพิษ</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ มีการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนและประสานแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่โดยนำเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่และจัดลำดับความสำคัญ ๕ ประเด็น แต่ไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้ชัดเจน จึงไม่ทราบปัญหาและความต้องการที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ได้</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหารัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดได้ระบุเพียงแผนงาน/โครงการสำคัญและผลการดำเนินงานพอสังเขปในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ที่จังหวัดได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด แต่ไม่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาจังหวัด ทำให้ไม่เห็นผลการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ ได้นำข้อมูลจาก ๓ ส่วน ประกอบด้วย</p> <p> ๑) ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) ปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ และผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหารัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา และ ๓) SWOT Analysis ทำให้กำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) ที่แสดงถึงสภาพที่ควรจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตยังขาดการระบุประเด็นที่ชัดเจน แต่ในภาพรวมมีความสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของจังหวัด</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดบางตัวยังขาดความท้าทาย อาทิ ร้อยละของประชาชนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนและอัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจ</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา ในภาพรวมมีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์บริบทของจังหวัด ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับแต่ละประเด็นการพัฒนาสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดบางตัว ยังขาดความท้าทาย อาทิ ร้อยละของประชาชนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจน และอัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจ</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ โดยมีชุดโครงการสำคัญในแต่ละแผนงาน ซึ่งสามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดได้ โดยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การพัฒนา และมีกิจกรรม พื้นที่เป้าหมาย และผลลัพธ์ แต่โครงการส่วนใหญ่ไม่ระบุผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ชัดเจน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดน่าน

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดน่าน

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนทั้ง ๓ ระดับ โดยสามารถเชื่อมโยงกับแผนแต่ละระดับอย่างชัดเจน สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่ยังคงขาดความท้าทายในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดบางตัว

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงขาดข้อมูลในหลายประเด็น อาทิ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและประปา ข้อมูลด้านการค้าสำคัญ องค์กรภาคีเครือข่ายของจังหวัด เศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) รวมถึงผลการเบิกจ่าย การเงินและการคลังของจังหวัด ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้ำ ขยะ และมลพิษ เป็นต้น ส่วนบทวิเคราะห์ได้นำข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) ปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ และผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา และ ๓) SWOT Analysis เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนามีความสอดคล้องกับแต่ละประเด็นการพัฒนา และสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่ยังคงขาดความท้าทายในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดบางตัว อาทิ ร้อยละของประชาชนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจน และอัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา ให้ครบถ้วนตามประเด็นที่สำคัญของจังหวัด และเป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี พร้อมกับวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของจังหวัด เพื่อนำมากำหนดประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน
๒. ควรนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
๓. ควรกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนาที่แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม และเป็นไปได้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างแท้จริง

สรุปแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
๒. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
๓. ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๖๒ (๐.๖๐๐๕) ๐.๖๖๐๕

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

๑. ส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร
๕. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

หัวข้อ	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียง เศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC) กับ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง	คงเดิม	
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนากลุ่มจังหวัด	๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ๒. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ๓. ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อย กว่า ค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๖๒ (๐.๖๐๐๕) ๐.๖๖๐๕	คงเดิม	

หัวข้อ	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการพัฒนา ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร ๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	คงเดิม	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความ เชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ โดยแผนระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ แผนระดับ ๒ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น การเกษตร ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในประเด็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับ ๓ อาทิ แผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ภาคเหนือ) แผนงานพัฒนาความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ของ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ทั้งนี้ ในการเชื่อมโยงแผนระดับ ๒ ควรปรับปรุงข้อมูลเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ในหมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยง กับประเด็นการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของกลุ่มจังหวัด</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในกลุ่มจังหวัดในช่วง ที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และ อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม : ทางบก ทางอากาศ สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต) โดยมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานที่สำคัญ และแผนงานด้านอื่น ๆ มาด้วย ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลหลักที่แสดงถึง ภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักของ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาคนอกเกษตร ด้านบริการ สาขา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ จักรยายนต์ ด้านอุตสาหกรรม สาขาการผลิต อุตสาหกรรม ภาคเกษตร สาขาเกษตรกรรมการค้าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง โดยแสดงข้อมูลมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแต่ละสาขาเป็นอนุกรม ๓ ปี และมีการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ การเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและธุรกิจขนาดย่อม การค้าชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท่องเที่ยว เศรษฐกิจระดับครัวเรือน โดยนำเสนอข้อมูล เป็นอนุกรม ๓ ปี

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง นำเสนอข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เขตการปกครอง ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข สถานการณ์โควิด-๑๙ ความยากจน อาชญากรรมและปัญหาเสพติด ดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี</p> <p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ ชยะ มลพิษ (ทางอากาศ จุดความร้อน) และสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย ภัยแล้ง) โดยนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ โดยเป็นการนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีเฉพาะของแต่ละจังหวัด ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการค้าการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ชยะมูลฝอย ความมั่นคงชายแดน รวมถึงมีการลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด แต่ไม่ได้ระบุวิธีการในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมา นำเสนอผลการดำเนินการช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ที่ประสบความสำเร็จในด้านการยกระดับโครงสร้างคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน และด้านการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน แต่ละในลักษณะคำบรรยายถึงผลการดำเนินการ โดยไม่ได้แสดงเชิงตัวเลขเปรียบเทียบผลลัพธ์กับค่าเป้าหมาย และเหตุผลประกอบที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนา และมีการนำเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการนำ SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ ศักยภาพ โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งนำเครื่องมือ Tows Matrix และ Logical Framework มาใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด และประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนมีการกำหนด พันธกิจ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดมีความชัดเจน โดยมีการระบุค่าฐานในปี ๒๕๖๒ ไว้ด้วย</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด โดยรวมมีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมตอบสนองตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บท ประเด็นพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีการแสดงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดได้อย่างชัดเจน</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา มีการกำหนดค่าเป้าหมาย โดยมีการระบุค่าฐานในการคำนวณเพื่อวัดค่าความสำเร็จของเป้าหมายไว้ด้วย</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีการกำหนดไว้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญมีการกำหนดแผนงานที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า มีระบุพื้นที่เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการและรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แผนงาน โครงการสำคัญ และงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาจไม่สามารถวัดผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง และเป็นรูปธรรม</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ทั้ง ๓ ระดับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ทั้งนี้ มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนของแผนงานและโครงการ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดครบถ้วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นอนุกรม ๓ ปี มีการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สะท้อนถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดรวมทั้งการใช้เครื่องมือ Tows Matrix และ Logical Framework มาวิเคราะห์ เชื่อมโยงนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีการระบุค่าฐานในการคำนวณเพื่อวัดค่าความสำเร็จของเป้าหมาย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. การระบุค่าฐานค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดไว้ ทั้งในระดับเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดและระดับประเด็นการพัฒนา ช่วยให้สามารถวัดค่าความสำเร็จของการพัฒนากลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดี
๒. การนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ควรระบุที่มาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๓. การนำเสนอผลการพัฒนาควรเปรียบเทียบผลลัพธ์กับค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถวัดค่าความสำเร็จของการดำเนินการได้อย่างชัดเจน

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

เมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกกระเปียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
๒. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด (GPP per Capita) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
๓. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด (Tourism Receipts) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
๒. พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและยั่งยืน และเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY)
๓. ยกระดับการเกษตรที่เป็นระบบเพิ่มมูลค่าและการตลาดที่ครบวงจรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุขยั่งยืน และสืบสานอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม
๕. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
๖. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม ในภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดพิษณุโลก

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	เมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกระเบียบ เศรษฐกิจที่มั่งคั่ง	เมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกระเบียบ เศรษฐกิจที่มั่งคั่ง	คงเดิม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕ ต่อปี ๒. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอก เกษตรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕ ต่อปี ๓. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕ ต่อปี	๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕ ต่อปี ๒. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอก เกษตรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕ ต่อปี ๓. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕ ต่อปี	คงเดิม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการ แข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้า บริการ โครงข่ายคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู่ ความมั่งคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (smart city)	๑. ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการ แข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้า บริการ โครงข่ายคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู่ ความมั่งคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (smart city)	คงเดิม

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๒. พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลาง การประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY)</p> <p>๓. ยกระดับการเกษตรที่เป็นระบบเพิ่ม มูลค่าและการตลาดที่ครบวงจร บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี</p> <p>๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุข ยั่งยืนและสืบสานอัตลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม</p> <p>๕. พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน</p> <p>๖. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบ เตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และ ขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับ ต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ</p>	<p>๒. พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลาง การประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY)</p> <p>๓. ยกระดับการเกษตรที่เป็นระบบเพิ่ม มูลค่าและการตลาดที่ครบวงจร บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี</p> <p>๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุข ยั่งยืนและสืบสานอัตลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม</p> <p>๕. พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน</p> <p>๖. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบ เตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์ กับต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ</p>	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ โดยแผนระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม แผนระดับ ๒ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นการท่องเที่ยว และประเด็นการเกษตร แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ทั้งนี้ควรปรับปรุงข้อมูลเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และแผนระดับ ๓ อาทิ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียแผนพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมของกระทรวงคมนาคมและแผน MICE City ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ของ TCEB ทั้งนี้ ในแผนระดับ ๑ ควรเพิ่มยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ และประเด็นการพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน แผนระดับ ๒ ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ มาใช้ และแผนระดับ ๓ ควรเพิ่มแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งเป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด แนวทางการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ</p> <p> ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง</p> <p> ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา</p>	<p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ อาณาเขตติดต่อ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (การคมนาคม ทางบก ทางอากาศ) ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ มีการนำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจแสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคบริการ สาขาการศึกษา สาขาการขนส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ด้านอุตสาหกรรม สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ภาคเกษตร สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง โดยแสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแต่ละสาขาเป็นอนุกรม ๓ ปี และมีการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การค้าและธุรกิจขนาดย่อม การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจระดับครัวเรือน และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัด โดยบางประเด็นนำเสนอแบบอนุกรม ๓ ปี และบางประเด็นนำเสนอข้อมูลเพียงปีเดียว</p> <p> ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านสังคมและความมั่นคง ได้แก่ ประชากร การศึกษา ยาเสพติด สาธารณสุข และแรงงาน โดยนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี และบางประเด็นนำเสนอข้อมูลเพียงปีเดียว</p> <p> ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ดินและการใช้ที่ดิน แหล่งน้ำ ชยะ มลพิษ สถานการณ์ภัยพิบัติ และอุบัติเหตุทางถนน โดยส่วนใหญ่นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี ยกเว้นพื้นที่ป่า นำเสนอข้อมูลปีเดียว</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแนวทางแก้ไขแยกตามประเด็น ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางบริการภาคเหนือตอนล่าง</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>โดยได้ระบุนิติกรรมการในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ระยะ ๕ ปีในระดับจังหวัด และการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับอำเภอ</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมานำเสนอผลการดำเนินการช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมความมั่นคง สังคม และสุขภาพ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะการบรรยายถึงผลการดำเนินการ โดยไม่ได้แสดงผลเชิงตัวเลข เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับค่าเป้าหมาย และเหตุผลประกอบที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของจังหวัด</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการนำ SWOT Analysis มาใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมของจังหวัด ทั้ง ศักยภาพ โอกาส ปัญหาและอุปสรรค นำเครื่องมือ Tows Matrix มาใช้เพื่อให้ได้กลยุทธ์ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ และนำ Logical Framework มาใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัด และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค อย่างไรก็ตามการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยังมีลักษณะเป็นคำขวัญ ที่ยังไม่ครอบคลุมและแสดงถึงประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ ได้มีการแสดงพันธกิจเป้าประสงค์ และค่านิยมของจังหวัด เป็นต้น</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความชัดเจนและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่ตัวชี้วัดสะท้อนเพียงผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด มีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญและความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมตอบสนองตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บท ประเด็นพัฒนาภาค</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>รวมทั้งศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ โดยครอบคลุมในมิติการพัฒนาต่าง ๆ</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีการแสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในแต่ละประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอย่างชัดเจนและเป็นไปได้</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา มีการกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ยังขาดการระบุค่าฐานในการคำนวณเพื่อวัดความสำเร็จของเป้าหมาย</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาสำคัญและความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยแสดงถึงความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด ของแต่ละประเด็นการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ แผนงานมีการกำหนดแผนงานตามประเด็นการพัฒนา แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกับโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่าและโครงการสำคัญ มีการแสดงผลผลิต (Output) และรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังขาดการระบุผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการ</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ทั้ง ๓ ระดับ มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาให้สามารถวัดผลได้และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดครบถ้วนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นอนุกรม ๓ ปี มีการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลที่สะท้อนถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัด รวมทั้งการใช้เครื่องมือ Tows Matrix เพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ในการพัฒนา และการใช้ Logical Framework เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยง นำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่ยังขาดการระบุค่าฐานในการคำนวณเพื่อวัดค่าความสำเร็จของเป้าหมาย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อมูลบางส่วนไม่ได้นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี ควรจัดทำข้อมูลเป็นอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์และสะท้อน ถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดได้อย่างครอบคลุม นำมาซึ่งการกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
๒. ควรพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาของตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าฐาน
๓. ตัวชี้วัดในบางประเด็นการพัฒนามีจำนวนมากเกินไป ควรคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่มีความเป็นไปได้ สามารถวัดผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ในแผนระดับ ๑ ควรเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด แผนระดับ ๒ ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ มาใช้ และแผนระดับ ๓ ควรเพิ่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งเป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับบททวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าทางเกษตร และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และการค้าการลงทุนในพื้นที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๒. จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกเพิ่มขึ้น ๒๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี
๓. มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๔. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี
๕. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๖. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๙๓

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
๕. การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตาก (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดตาก

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าทางเกษตร และ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และการค้า การลงทุน ในพื้นที่	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าทางเกษตร และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และการค้า การลงทุน ในพื้นที่	คงเดิม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี ๒. จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟู หรือปลูกเพิ่มขึ้น ๒๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี ๓. มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี ๔. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี	๑. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี ๒. จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟู หรือปลูกเพิ่มขึ้น ๒๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี ๓. มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี ๔. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาล และการขับเคลื่อนประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	๕. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี ๖. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๕. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี ๖. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๙๓	
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ แก้ไขปัญหาความยากจน ๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร ๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน ๕. การบริหารจัดการภาครัฐและ การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย	๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน ๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๓. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร ๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน ๕. การบริหารจัดการภาครัฐและ การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย	คงเดิม

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดตาก

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดตาก

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกันของแผนทั้ง ๓ ระดับ โดยระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ ๒ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับ ๓ อาทิ แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย และแผนการพัฒนาขนส่งทางรางของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ในการเชื่อมโยงแผนระดับ ๒ ควรปรับปรุงข้อมูลเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงกับประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแผนพัฒนาจังหวัดตาก</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>แนวทางการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p>๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง</p> <p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา</p>	<p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ อาณาเขตติดต่อ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมทางบก ระบบขนส่งทางอากาศ ระบบไฟฟ้า และประปา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินการทางการเกษตร รวมทั้งข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถทราบถึงบริบทและปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด นำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา แผนงาน และโครงการสำคัญได้</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p>๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และการค้าชายแดน เป็นการนำเสนอ</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>ข้อมูลเชิงปริมาณครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญของจังหวัด โดยข้อมูลเป็นปัจจุบันและอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี พร้อมทั้งวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญเพื่อสะท้อนถึงเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและการบรรลุเป้าหมายของจังหวัด</p> <p>๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญ อาทิ เขตการปกครอง จำนวนประชากรและประชากรบนพื้นที่สูง การประกอบอาชีพ คริวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) คริวเรือนยากจนตาม TPMAP พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การศึกษา และการสาธารณสุข ที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งต่อปีและต่อเดือน ยังขาดข้อมูลของปี ๒๕๖๓ ทำให้ไม่เป็นแบบอนุกรม ๓ ปีต่อเนื่อง และควรนำเสนอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม อาทิ ข้อมูลหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน (กำลังแรงงาน อัตราการว่างงาน และจำนวนแรงงานนอกระบบ) นำไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขความยากจนของจังหวัด และข้อมูลปัญหาทางสังคมของจังหวัด อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด นำไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะจังหวัดตากที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์</p> <p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลสำคัญ ด้านทรัพยากรดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ ป่าชุมชน แหล่งน้ำ และน้ำบาดาล ที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ควรเพิ่มการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการเชื่อมโยงแผนงานและโครงการในประเด็นการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ จากการรับฟังในระดับพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาจังหวัด สามารถสรุปเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็นสู่การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ และนำมาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยจำแนกปัญหาและความต้องการออกเป็น ๕ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอเพียงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปัญหา โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ การบรรลุ เป้าหมายรวมและเป้าหมายแต่ละประเด็นการพัฒนา ที่กำหนดไว้</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด โดยใช้ SWOT ควบคู่กับ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา การนำ Logical Framework มาใช้ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ การดำเนินการ ปัจจัยที่กระทบต่อความสำเร็จ และการวัดผล ความสำเร็จของการพัฒนา เพื่อนำมากำหนดเป้าหมาย การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัด</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดง เป้าหมายที่จังหวัดต้องการจะบรรลุในอนาคตอย่าง ชัดเจน โดยอาศัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของจังหวัดตาก เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา จังหวัด มีความชัดเจนและเป็นไปได้ และแสดงถึงความ เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมและตอบสนอง ต่อความต้องการของทั้งในระดับพื้นที่ ปัญหาสำคัญ และ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพของ จังหวัด รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บท และ ประเด็นการพัฒนาภาคเหนือ</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์ แสดงถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของแต่ละประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ต้องการจะ บรรลุอย่างชัดเจน</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการกำหนดค่าฐาน และระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ในเชิง ปริมาณ ทั้งนี้ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งจะ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็น การพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เมื่อบรรลุ เป้าหมายและตัวชี้วัด</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา ขาดการระบุแนวทางวิธีการพัฒนา และการดำเนินการในแต่ละประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ ควรระบุผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ในลักษณะดังนี้ การระบุผลผลิตควรระบุผลที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้น และผลลัพธ์ที่เป็นผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิตข้างต้น</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดตาก

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดตาก

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญของจังหวัดและความต้องการตั้งแต่ระดับพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ทั้ง ๓ ระดับ ตัวชี้วัดความสำเร็จมีค่าฐานชัดเจน ทำให้สามารถวัดผลได้ อีกทั้งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การจัดทำบทวิเคราะห์ มีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ การวิเคราะห์ศักยภาพทาง การบริหาร (SWOT) แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะของจังหวัดตาก การนำดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) มาใช้เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งความก้าวหน้าของคนในจังหวัด พร้อมทั้งแสดงจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัด มีการพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่น และการใช้ประโยชน์จากโอกาส เพื่อเสริมข้อได้เปรียบ รวมทั้งมีการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาปรับใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัด

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรปรับปรุงข้อมูลความสอดคล้องแผน ๓ ระดับ ให้เป็นปัจจุบัน โดยในแผนระดับ ๒ ควรปรับปรุงข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงกับประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแผนพัฒนาจังหวัดตาก
๒. การเขียนโครงการแบบย่อ (Project Brief) ควรระบุผลลัพธ์ (Output) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแสดงผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๒. จำนวนเกษตรกรที่เข้ากระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น (ราย)
๓. จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น (ราย/แปลง)
๔. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมด้านการตลาดตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เพิ่มขึ้น (กลุ่ม)
๕. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้านการสร้างอาชีพเพิ่มขึ้น (กลุ่ม)
๖. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๗. มูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝากของที่ระลึกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๘. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (เทียบกับประชากรวัยเรียน อายุ ๑๕-๑๗ ปี) (ร้อยละ)
๙. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕ – ๕๙ ปีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๑๐. คะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๑๑. สัดส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมต่อจำนวนแรงงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๑๒. โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ)
๑๓. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ)
๑๔. จำนวนผู้มีรายได้น้อยลดลง (ร้อยละ)
๑๕. จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุทางถนนลดลง (ต่อประชากรแสนคน) (ร้อยละ)
๑๖. จำนวนผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๑๗. จำนวนคนพิการมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๑๘. จำนวนคดียาเสพติดลดลง (ร้อยละ)
๑๙. ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคอุบัติใหม่ (ร้อยละ)
๒๐. อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๒๑. สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๒๒. อัตราการใช้พลังงานทดแทนแต่ละประเภทเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๒๓. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (ร้อยละ)
๒๔. จำนวนของประชากรที่ประสบภัยแล้งลดลง (ร้อยละ)
๒๕. จำนวนของประชากรที่ประสบอุทกภัยลดลง (ร้อยละ)

- ๒๖. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
- ๒๗. ผลิตภัณฑ์แรงงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
- ๒๘. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
- ๒๙. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

- ๑. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
- ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม
- ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
- ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๕. ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน	คงเดิม	
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล รวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) ๒. จำนวนเกษตรกรที่เข้ากระบวนการ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น (ราย) ๓. จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น (ราย) ๔. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมด้าน การตลาดตามนโยบาย “ตลาดนำ การผลิต” เพิ่มขึ้น (กลุ่ม)	คงเดิม	

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๕. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้านการสร้างอาชีพเพิ่มขึ้น (กลุ่ม)</p> <p>๖. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๗. มูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝากของที่ระลึกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๘. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (เทียบกับประชากรวัยเรียน อายุ ๑๕-๑๗ ปี) (ร้อยละ)</p> <p>๙. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕ - ๕๙ ปีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๑๐. คะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๑๑. สัดส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมต่อจำนวนแรงงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p>		

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๑๒. โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่าง ต่อเนื่อง (ร้อยละ)</p> <p>๑๓. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ)</p> <p>๑๔. จำนวนผู้มีรายได้น้อยลดลง (ร้อยละ)</p> <p>๑๕. จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุทางถนนลดลง (ต่อประชากรแสนคน) (ร้อยละ)</p> <p>๑๖. จำนวนผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๑๗. จำนวนคนพิการมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๑๘. จำนวนคดียาเสพติดลดลง (ร้อยละ)</p> <p>๑๙. ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคอุบัติใหม่ (ร้อยละ)</p>		

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๒๐. อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๒๑. สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๒๒. อัตราการใช้พลังงานทดแทนแต่ละประเภทเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๒๓. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (ร้อยละ)</p> <p>๒๔. จำนวนของประชากรที่ประสบภัยแล้งลดลง (ร้อยละ)</p> <p>๒๕. จำนวนของประชากรที่ประสบอุทกภัยลดลง (ร้อยละ)</p> <p>๒๖. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๒๗. ผลิตภัณฑ์แรงงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๒๘. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p> <p>๒๙. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</p>		

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและ เกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความมั่นคงอย่างเท่าเทียม ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๕. ยกระดับขีดความสามารถ ทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	คงเดิม	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ โดยระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนระดับ ๒ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการเกษตร และการท่องเที่ยว แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจในประเด็นด้านเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ในหมวดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับ ๓ อาทิ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด แนวทางการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคมทางบก ทางอากาศ ไฟฟ้า ประปา) พื้นที่ป่าไม้ แต่ไม่ได้นำเสนอในด้าน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลการเมืองการปกครอง ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลหลักที่แสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ภาคนอกเกษตร ด้านบริการ สาขาการขนส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ ด้านอุตสาหกรรม สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ภาคเกษตร สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง โดยแสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแต่ละสาขาเป็นอนุกรม ๓ ปี และมีการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ การท่องเที่ยว เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นอนุกรม ๓ ปี ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านสังคมและความมั่นคง ได้แก่ ประชากร ดัชนีความก้าวหน้าของคน จำนวนผู้สูงอายุ แรงงาน (จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในระบบและนอกระบบ) การศึกษา สาธารณสุข และคดีอาชญากรรม โดยนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี บางประเด็นนำเสนอข้อมูลเพียงปีเดียว ได้แก่ ประชากร และนำเสนอข้อมูลรายไตรมาส ได้แก่ แรงงาน (อัตราการว่างงานและผู้ที่มีงานทำ)

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลสำคัญ ได้แก่ แหล่งน้ำ โครงการชลประทาน (อ่างเก็บน้ำและฝาย) พื้นที่ป่า ขยะ สถานการณ์สาธารณสุข และ คุณภาพน้ำ โดยส่วนใหญ่นำเสนอข้อมูลเพียงปีเดียว ยกเว้นพื้นที่นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแนวทางแก้ไขเป็นรายอำเภอแยกตามประเด็น ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต และด้านความมั่นคง โดยไม่ได้ระบุวิธีการในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ชัดเจน</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมานำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเหตุผลประกอบที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของจังหวัด</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการนำ SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ ศักยภาพ โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงมาสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัด แต่การกำหนด SWOT มีจำนวนมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดได้อย่างแท้จริง และมีการนำ TOWS Matrix มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงเป้าหมายการพัฒนาอย่างกว้าง มีความสอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความชัดเจนและเป็นไปได้ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา แต่มีจำนวนมากเกินไป และเป็นเพียงตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนา ควรเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด โดยรวมมีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญและความต้องการของพื้นที่</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมตอบสนองตาม เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บท เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ ขาดการแสดงวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นการพัฒนา ของจังหวัด</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความ เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา มีการกำหนดค่า เป้าหมาย แต่ขาดการระบุค่าฐานในการคำนวณเพื่อ วัดค่าความสำเร็จของเป้าหมาย</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา ขาดการนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา แต่มีการกำหนดตำแหน่ง ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ มีการกำหนด แผนงานที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการ มีการระบุ พื้นที่เป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่ยังขาด การระบุรายละเอียดโครงการที่แสดงถึงการดำเนินงาน ที่ชัดเจนในบางโครงการ อย่างไรก็ตาม แผนงาน โครงการสำคัญและงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาจไม่สามารถวัดผล สำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดได้อย่าง แท้จริงและเป็นรูปธรรม</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนทั้ง ๓ ระดับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดครบถ้วนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่เป็นอนุกรม ๓ ปี มีการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สะท้อนถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดการนำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาที่แสดงถึงการบรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และขาดการระบุค่าฐานในการคำนวณเพื่อวัดค่าความสำเร็จของเป้าหมาย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดทำข้อมูลเป็นอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และสะท้อนศักยภาพ และปัญหาของจังหวัดได้อย่างครอบคลุม สามารถกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น (จำนวนประชากร แรงงาน พื้นที่ป่า เป็นต้น)
๒. ควรจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมที่มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของพื้นที่ เพื่อให้สามารถวัดผลความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓. ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นการพัฒนาจังหวัดมีจำนวนมากเกินไป ควรคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่มีความเป็นไปได้ สามารถวัดผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

รุ่งอรุณแห่งความสุข เมืองมรดกโลกและอารยธรรม เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. รายได้ต่อหัวของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย (GPP) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๒. รายได้การท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๓. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตสินค้าและบริการ
๔. ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เพิ่มขึ้น
๕. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล เช่น UNESCO PATAGSTC Top ๑๐๐
๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ประณีต ที่ผ่านการรับรอง GAP
๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการทำเกษตรแปลงใหญ่
๘. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร
๙. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
๑๐. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนน ONET
๑๑. ร้อยละของจำนวนของคนจนลดลง TPMPA ลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๑๒. ร้อยละของอัตราการว่างงานที่ลดลง
๑๓. ร้อยละของตำบลที่มี Long term care ผ่านเกณฑ์
๑๔. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตีตดาว
๑๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๕ ของประสิทธิภาพการผลิตในปัจจุบันด้านแรงงาน
๑๖. ร้อยละของครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น
๑๗. ร้อยละความสำเร็จในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙
๑๘. การเพิ่มขึ้นของจำนวนพื้นที่ป่าไม้
๑๙. สัดส่วนเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
๒๐. ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
๒๑. ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
๒๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน
๒๓. ร้อยละปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง
๒๔. ร้อยละของขยะจากมนุษย์และขยะจากธรรมชาติ ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
๒๕. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำโดยธรรมชาติ
๒๖. ร้อยละของคดีอาชญากรรมที่ลดลง

- ๒๗. ร้อยละของคดียาเสพติดที่ลดลง
- ๒๘. ร้อยละของผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลง
- ๒๙. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ และสาธารณสุข
- ๓๐. ระดับความสำเร็จของการสถาปนาและกระชับความสัมพันธ์กับจังหวัด เมือง มณฑล ในประเทศ ศักยภาพ
- ๓๑. จำนวนนวัตกรรมสำหรับบริหารจัดการภาครัฐ/เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของส่วนราชการที่ได้รับการพัฒนา
- ๓๒. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ลดลง
- ๓๓. ร้อยละความสำเร็จและจำนวนกระบวนการงานของส่วนราชการที่ได้รับการพัฒนา
- ๓๔. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำและดำเนินโครงการของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

- ๑. พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง
- ๒. พัฒนาเพิ่มมูลค่า ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พืชเศรษฐกิจใหม่ และสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่
- ๓. น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุข ที่มีมาตรฐาน สู้สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
- ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕. พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและระบบเตรียมความพร้อมเผชิญภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ
- ๖. พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดสุโขทัย

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	รุ่งอรุณแห่งความสุข เมืองมรดกโลกและ อารยธรรม เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ นวัตกรรม	คงเดิม	
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. รายได้ต่อหัวของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย (GPP) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี (๑๕ เปอร์เซ็นต์ ใน ๕ ปี) ๒. รายได้การท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ๓. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก ภาคการผลิตสินค้าและบริการ ๔. ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เพิ่มขึ้น ๕. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ มาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากล เช่น UNESCO PATAGSTC Top ๑๐๐	คงเดิม	

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<ul style="list-style-type: none"> ๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ประณีต ที่ผ่านการรับรอง GAP ๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการทำเกษตรแปลงใหญ่ ๘. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร ๙. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ๑๐. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนน ONET ๑๑. ร้อยละของจำนวนของคนจนลดลง TPMPA ลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี ๑๒. ร้อยละของอัตราการว่างงานที่ลดลง ๑๓. ร้อยละของตำบลที่มี Long term care ผ่านเกณฑ์ ๑๔. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตีตดาว ๑๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๕ ของประสิทธิภาพการผลิตในปัจจุบัน ด้านแรงงาน 		

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๑๖. ร้อยละของครัวเรือนเปราะบาง ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๑๗. ร้อยละความสำเร็จในการช่วยเหลือ เยียวยากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID - ๑๙</p> <p>๑๘. การเพิ่มขึ้นของจำนวนพื้นที่ป่าไม้</p> <p>๑๙. สัดส่วนเพิ่มขึ้นของพื้นที่ ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์</p> <p>๒๐. ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับ การจัดการอย่างถูกต้อง</p> <p>๒๑. ร้อยละของความสำเร็จของการ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการ</p> <p>๒๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน ทดแทน</p> <p>๒๓. ร้อยละปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง</p> <p>๒๔. ร้อยละของขยะจากมนุษย์และขยะ จากธรรมชาติ ที่ได้รับการจัดการ อย่างถูกต้อง</p>		

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๒๕. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำโดยธรรมชาติ</p> <p>๒๖. ร้อยละของคดีอาชญากรรมที่ลดลง</p> <p>๒๗. ร้อยละของคดียาเสพติดที่ลดลง</p> <p>๒๘. ร้อยละของผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลง</p> <p>๒๙. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัยภัยพิบัติ และสาธารณภัย</p> <p>๓๐. ระดับความสำเร็จของการสถาปนาและกระชับความสัมพันธ์กับจังหวัดเมือง มณฑล ในประเทศศักยภาพ</p> <p>๓๑. จำนวนนวัตกรรมสำหรับบริหารจัดการภาครัฐ/เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของส่วนราชการที่ได้รับการพัฒนา</p> <p>๓๒. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ลดลง</p> <p>๓๓. ร้อยละความสำเร็จและจำนวนกระบวนการของส่วนราชการที่ได้รับการพัฒนา</p>		

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	๓๔. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำและดำเนินโครงการของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี		
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	<p>๑. พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริหารและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง</p> <p>๒. พัฒนาเพิ่มมูลค่า ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พืชเศรษฐกิจใหม่ และสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่</p> <p>๓. น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน สู้สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน</p> <p>๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	คงเดิม	

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๕. พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และระบบเตรียมความพร้อมเผชิญภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ</p> <p>๖. พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล</p>		

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกันของแผนทั้ง ๓ ระดับ โดยระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนระดับ ๒ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และหมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับ ๓ อาทิ แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางของกระทรวงคมนาคม แผน MICE City ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย อย่างยั่งยืนของ TCEB</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>แนวทางการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ</p> <p> ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง</p> <p> ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา</p>	<p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ อาณาเขตติดต่อ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ข้อมูลการปกครองและประชากร การนับถือศาสนา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจข้อมูลด้านสังคมได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ</p> <p> ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญ อาทิ ด้านสาธารณสุข (จำนวนประชากร สถิติ การเกิด) และด้านการศึกษา (จำนวนนักเรียนและสถานศึกษาภายในจังหวัด) ทั้งนี้ควรนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ ข้อมูลที่นำไปสู่การจัดทำประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการแก้ไขปัญหา ความยากจนของจังหวัด ได้แก่ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้สถานการณ์โควิด ๑๙</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำ (จำนวนแหล่งน้ำและปริมาณน้ำที่กักเก็บ) ด้านทรัพยากรดิน (การใช้ที่ดิน ด้านทรัพยากรป่าไม้ (พื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ป่าชุมชน) ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ำและการจัดการขยะมูลฝอย)</p> <p>๒.๔) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการนำเสนอข้อมูลโครงข่ายถนนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ควรนำเสนอ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจำแนกตามตัวชี้วัด รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ควรนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และระบุถึงความสำเร็จ การบรรลุเป้าหมายรวมและเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นการพัฒนาที่กำหนดไว้</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพทางการบริหาร (SWOT) ในภาพรวมของจังหวัดและรายอำเภอ การวิเคราะห์ TOWS Matrix และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ควรมีการนำเสนอข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของคนในจังหวัด พร้อมทั้งจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาคนของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงเป้าหมายที่จังหวัดต้องการจะบรรลุในอนาคตอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความชัดเจนและเป็นไปได้ และแสดงถึงความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ ปัญหาสำคัญของจังหวัด และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพของจังหวัด รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บท ประเด็นการพัฒนาภาค</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๒) วัตถุประสงค์ แสดงถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็นของจังหวัด มีความชัดเจน</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด บางตัวชี้วัดมีการกำหนดค่าฐานและระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน และบางตัวชี้วัดไม่สามารถระบุผลลัพธ์ได้ชัดเจน ทั้งนี้ควรกำหนดตัวชี้วัดให้สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็นการพัฒนา เมื่อบรรลุเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีการกำหนดไว้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ ควรระบุผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามบริบทของพื้นที่</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มีประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญของจังหวัดและความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ทั้ง ๓ ระดับ ตัวชี้วัดความสำเร็จมีค่าฐานชัดเจน วัดผลได้ มีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพทางการบริหาร (SWOT) ในภาพรวมระดับจังหวัดและในระดับอำเภอ แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะของจังหวัดสุโขทัย สามารถแสดงถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็นของจังหวัดได้อย่างชัดเจน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดทำข้อมูลเป็นอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลง และกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดให้ครอบคลุม
๒. ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนามีมากเกินไป โดยบางตัวชี้วัดไม่สามารถระบุผลลัพธ์ได้ชัดเจน ทั้งนี้ควรกำหนดตัวชี้วัดให้สามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อแสดงผลสำเร็จของแผนงานและโครงการที่รูปธรรมมากขึ้น
๓. แผนงานและโครงการสำคัญควรเป็นไปตามหลักห่วงโซ่คุณค่า อีกทั้งควรระบุผลผลิต และผลลัพธ์ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามบริบทของพื้นที่

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

จังหวัดอุดรดิตถ์เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าภาคการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปี
๒. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ ต่อปี
๓. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ ต่อปี
๔. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (ร้อยละ)
๕. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ ต่อปี

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่
๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดอุตรดิตถ์

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าภาคการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น	คงเดิม	
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การแจ้งความคดี ชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน (ต่อแสนคน) ๒. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ๓. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ๔. ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ต่อปี 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง ๒. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ๓. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ๔. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง ๕. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 	ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ สามารถวัดผลการดำเนินงานที่ตอบสนองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๗	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	<p>๑. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน</p> <p>๒. พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมีการบริหารจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่</p> <p>๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p> <p>๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุนระบบ Logistic และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	คงเดิม	-

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดอุดรดิตถ์

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดอุดรดิตถ์

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกันของแผนทั้ง ๓ ระดับ โดยแผนระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนระดับ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นด้านการพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิโนเวศอย่างยั่งยืน และด้านการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในหมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ควรแสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับ ๓ อาทิ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ และร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด แนวทางการพิจารณา ดังนี้ ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา</p>	<p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ อาณาเขตติดต่อ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์พื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ แหล่งน้ำในจังหวัดอุดรดิตถ์ ข้อมูลการเมืองการปกครอง ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลหลักที่แสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ภาคเกษตร สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ด้านบริการ สาขาการขนส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยายนต์ ด้านอุตสาหกรรม สาขาการผลิตอุตสาหกรรม โดยแสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแต่ละสาขาเป็นกรมอนุกรม ๓ ปี และมีการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ได้แก่ เกษตรกรรม การค้าขายแดน การท่องเที่ยว เป็นอนุกรม ๓ ปี ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง มีการนำเสนอข้อมูลด้านความสังคมและความมั่นคง ได้แก่ ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ข้อมูลสาธารณสุข ไฟป่าและหมอกควัน และข้อมูลอุบัติเหตุ โดยนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี บางประเด็นนำเสนอข้อมูลเพียงปีเดียว ได้แก่</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>ประชากร แรงงาน (และจำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในระบบและนอกระบบ) นำเสนอข้อมูลรายไตรมาส ได้แก่ (แรงงาน ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่อยู่ในวัยแรงงานและไม่อยู่ในวัยแรงงาน) นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลด้านสังคมอื่น ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p> <p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ และปริมาณขยะ โดยนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี และนำเสนอข้อมูลด้านอื่น ๆ ได้แก่ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรแร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน ทรัพยากรสัตว์ป่า คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ นำเสนอปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา มีการนำเสนอผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหามาตามประเด็นการพัฒนาทั้ง ๕ ประเด็น โดยไม่ได้แสดงถึงความสำเร็จของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาลงพื้นที่</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการนำ SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ ศักยภาพ โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงมาสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัด สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งมีการนำ TOWS Matrix มาใช้ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงเป้าหมายที่จังหวัดต้องการจะบรรลุในอนาคตอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดอุดรดิตถ์</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมตอบสนองตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>แผนแม่บท เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค รวมทั้งปัญหาและความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีการนำเสนอที่สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณที่เชื่อมโยงกับประเด็น การพัฒนา มีการกำหนดค่าเป้าหมายและมีการ กำหนดค่าฐานเพื่อวัดความสำเร็จของเป้าหมาย แต่ขาดการระบุตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เพื่อแสดงถึงการ บรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีการนำเสนอแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ที่แสดงถึงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการ พัฒนาจังหวัด</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ มีการกำหนด แผนงานที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการ สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดตามประเด็นการ พัฒนาจังหวัด มีการระบุพื้นที่เป้าหมาย ผลผลิตและ ผลลัพธ์ที่ชัดเจน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดอุดรดิตถ์

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดอุดรดิตถ์

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มีเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผน ทั้ง ๓ ระดับ มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ ที่แสดงถึงผลการดำเนินการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่ชัดเจนมากขึ้น

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดครบถ้วนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี มีการนำ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด มีการนำ TOWS Matrix มาใช้ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาของจังหวัด การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ แต่ขาดการระบุตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่แสดงถึงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดทำข้อมูลเป็นอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และสะท้อนศักยภาพและปัญหาของจังหวัดได้อย่างครอบคลุม สามารถกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น (เช่น จำนวนประชากร แรงงาน เป็นต้น)
๒. ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลความสำเร็จในเชิงคุณภาพ เพื่อแสดงถึงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

สรุปแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีการเติบโตในระดับสูงและมีศักยภาพทางการแข่งขันบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

๑. สัดส่วน GPP ของกลุ่มจังหวัด ต่อ GPP ของประเทศเพิ่มขึ้น
๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดลดลง

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

๑. พัฒนาภาคการเกษตรด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่
 - ๑.๑ ยกระดับระบบการผลิตภาคการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะและเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและมีศักยภาพทางการแข่งขัน
 - ๑.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพจากอ้อยและมันสำปะหลัง
๒. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการ การค้า การคมนาคมขนส่ง และการลงทุนของภาคเหนือตอนล่างสู่สากล
๓. พัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

หัวข้อ	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่มีนวัตกรรม แหล่งอุตสาหกรรม- ฐานชีวภาพ เสริมสร้างศักยภาพ การท่องเที่ยวและบริการ เป็นศูนย์กลาง การค้าการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ภูมิภาคสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มี การเติบโตในระดับสูงและมีศักยภาพ ทางการแข่งขัน บนพื้นฐานการพัฒนา อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนา มีความสอดคล้องกับศักยภาพของ พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนากลุ่มจังหวัด	๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ (ร้อยละ ๒/ปี) ๒. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้น	๑. สัดส่วน GPP ของกลุ่มจังหวัด ต่อ GPP ของประเทศเพิ่มขึ้น ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดลดลง	เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนา และศักยภาพของพื้นที่ กลุ่มจังหวัด

หัวข้อ	แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด	<p>๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ส่งเสริมการตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทาน</p> <p>๒. พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและยั่งยืนยกระดับสู่สากล</p> <p>๓. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค</p>	<p>๑. พัฒนาภาคการเกษตรด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่</p> <p>๑.๑ ยกระดับระบบการผลิตภาคการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะและเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและมีศักยภาพทางการแข่งขัน</p> <p>๑.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพจากอ้อยและมันสำปะหลัง</p> <p>๒. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการ การค้า การคมนาคมขนส่ง และการลงทุนของภาคเหนือตอนล่างสู่สากล</p> <p>๓. พัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ</p>	เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา และศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

ผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ โดยมีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๒ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็น การเกษตร ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมยุคใหม่ และ การท่องเที่ยว แผนการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๓ อาทิ แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหา กลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ นำเสนอข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพครบถ้วนในประเด็นสำคัญ ประกอบด้วยที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม รายภาคจำแนกรายสาขา และข้อมูลด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ การท่องเที่ยว การเกษตร (พืชสำคัญ ปศุสัตว์ ประมง) อุตสาหกรรม เป็นอนุกรม ๓ ปี ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง นำเสนอข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ประชากร ผู้สูงอายุ การปกครอง ศาสนา การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ความยากจน คดีอาชญากรรมและยาเสพติด ส่วนใหญ่นำเสนอ ข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี ข้อมูลบางตัวมีการนำเสนอ ข้อมูลปีเดียว จึงไม่สามารถแสดงให้เห็นแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเด็นได้ ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอ ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ การใช้ที่ดินและการถือครองที่ดิน การเกษตร พื้นที่ชลประทาน นำเสนอข้อมูล เป็นอนุกรม ๓ ปี แต่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ นำเสนอ ประเด็นปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่ เป็นรายจังหวัด โดยระบุพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเป็นรายอำเภอ รวมไปถึงประเด็นร่วมของแต่ละจังหวัด แต่ไม่ได้นำเสนอ วิธีการในการรวบรวมปัญหาความต้องการจากพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหา กลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอผลการพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๒๕๖๕ โดยแสดงผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด แยกตามประเด็นการพัฒนา แต่ไม่ได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จได้</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ ได้วิเคราะห์ให้เห็นสถานการณ์โอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เครื่องมือ SWOT แต่การวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมโยงกับข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ได้เสนอไว้</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงสถานภาพที่กลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็น มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของกลุ่มจังหวัด</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาไว้เป็นภาพรวมของการพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา กำหนดประเด็นการพัฒนา สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ส่วนใหญ่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามประเด็นการพัฒนา แต่ไม่ได้กำหนดค่าฐานของแต่ละตัวชี้วัด และบางตัวชี้วัดขาดความท้าทายในการดำเนินงาน</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน มีการกำหนดแผนงานภายใต้ประเด็นการพัฒนา โดยกำหนดไว้ประเด็นละ ๑ แผนงาน ไม่ได้กำหนดแผนงานตามแนวทางการพัฒนา</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ ระบุกิจกรรม พื้นที่เป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่ขาดการระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) มีเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ทั้ง ๓ ระดับ มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด และประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบัน

แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดครบถ้วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นอนุกรม ๓ ปี มีการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สะท้อนถึงศักยภาพและปัญหาของกลุ่มจังหวัดนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา การกำหนดเป้าหมายยังไม่ชัดเจนและทำหาย เนื่องจากขาดการระบุค่าฐานที่เหมาะสม นอกจากนี้ การจัดทำแผนงาน/โครงการบางส่วนยังมีพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดเดียวไม่เกิดประโยชน์กับจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัด

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงไปสู่ศักยภาพและปัญหาของกลุ่มจังหวัด
๒. ควรนำเสนอกระบวนการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๓. ควรมีการกำหนดค่าฐานของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นการพัฒนา เพื่อให้การกำหนดค่าเป้าหมายแสดงถึงความก้าวหน้าได้อย่างเหมาะสม
๔. ควรจัดทำแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ และประชาชนอย่างน้อยใน ๒ จังหวัด เพื่อให้เป็นการกระจายการพัฒนาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอย่างแท้จริง

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

นครสวรรค์เมืองอัจฉริยะ ฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์และบริการทางสุขภาพบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ ๖
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ร้อยละ ๒ ต่อปี (ฐานข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
๓. รายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
๔. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๕. พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ไร่ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 47,500 tCO₂eq

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
๓. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืน
๔. พัฒนาพลังงานทดแทน และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
๕. พัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงประตูการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
๖. ยกระดับการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
๗. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียงควบคู่การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดนครสวรรค์

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมชนชนส่งทางราง อุตสาหกรรม ฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	นครสวรรค์เมืองอัจฉริยะ ฐานการผลิต สินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ศูนย์กลาง การค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์และ บริการทางสุขภาพบนฐานการพัฒนา ที่ยั่งยืน	ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์และสถานการณ์ ปัจจุบัน
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตร ฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ ๖ (จากมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ สำคัญดังกล่าว ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔,๕๐๗.๐๒ ล้านบาท)	๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตร ฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ ๖	คงเดิม

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	๒. จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ๕๐๐ ครัวเรือน (จากจำนวนครัวเรือนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๑๖๕ ครัวเรือน)	๒. ผลผลิตทั้งหมดรวมของจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ร้อยละ ๒ ต่อปี (ฐานข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
	๓. พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวนอกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ๕,๕๐๐ ไร่	๓. พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ไร่ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า ๔๗,๕๐๐ tCO2eq	เพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	๔. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๔. รายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี	ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
		๕. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> ๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค์ (HEAVEN Model) ๒. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๔. เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ๓. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืน ๔. พัฒนาพลังงานทดแทน และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับยานยนต์ไฟฟ้า ๕. พัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงประตูกการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ ๖. ยกระดับการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ๗. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียงควบคู่การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ โดยระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการเกษตร และการท่องเที่ยว แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย และพัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้พออยู่พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ และแผนระดับ ๓ แผนพัฒนาภาคเหนือ ในประเด็นพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนการพัฒนาโครงสร้างการคมนาคม และการขนส่งทางราง ของกระทรวงคมนาคม แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>แนวทางการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ</p> <p> ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง</p> <p> ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา</p>	<p>๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ อาณาเขตการปกครอง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปกครองประชากรและบ้าน การคมนาคม (รถยนต์ รถไฟ) สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า พลังงาน ประปา)</p> <p>๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ</p> <p> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลหลักที่แสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ๕ ลำดับแรก ปี ๒๕๖๓ ได้แก่ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การผลิต สาขาการขนส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ สาขาการศึกษา และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยแสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแต่ละสาขาเป็นอนุกรม ๓ ปี และมีการนำเสนอ</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>ข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ การท่องเที่ยว เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นอนุกรม ๓ ปี</p> <p>๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง นำเสนอข้อมูลสำคัญ ด้านสังคมและความมั่นคง ได้แก่ คดีอาชญากรรม การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ศาสนา การศึกษา สาธารณสุข ส่วนใหญ่นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี</p> <p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ สถานการณ์ด้านขยะมูลฝอยคุณภาพอากาศ</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ นำเสนอ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเป็น รายอำเภอแยกตามประเด็น อาทิ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้าน สาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต และด้านความมั่นคง</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมานำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ที่เป็นรูปธรรม</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการนำข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับ จังหวัด ดัชนีความก้าวหน้าของคน ดัชนีการพัฒนายังยืนระดับจังหวัด และ SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ ศักยภาพ โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงมาสู่การกำหนด ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดง เป้าหมายการพัฒนา มีความสอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความชัดเจนและเป็นไปได้ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด โดยรวมมีความ สอดคล้องกับบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมตอบสนองตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนแม่บท ประเด็นพัฒนาภาค รวมทั้ง ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของพื้นที่</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์ แสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นการพัฒนาของ จังหวัด</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา มีการกำหนดค่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่มีการระบุค่าฐานในการคำนวณเพื่อวัดความสำเร็จของเป้าหมาย</p> <p>๔.๔) แผนงาน มีการกำหนดแผนงานที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า</p> <p>๔.๕) โครงการสำคัญระบุพื้นที่เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่ขาดการระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถทราบการดำเนินการของโครงการได้</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ทั้ง ๓ ระดับ มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาให้สามารถวัดผลได้และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดครบถ้วนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นอนุกรม ๓ ปี มีการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สะท้อนถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และนำไปใช้ในการจัดทำแนวทางการพัฒนา ตลอดจนแผนงาน/โครงการ
๒. ควรนำเสนอผลการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา ตามเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัด
๓. ตัวชี้วัดมีจำนวนมากเกินไป ควรคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่มีความเป็นไปได้ สามารถวัดผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

เมืองเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุขใจ สังคมอุทัยผาสุก

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP เพิ่มขึ้น
๒. มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น
๓. ความก้าวหน้าของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์
๔. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. ยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
๒. สร้างคุณค่าด้านการท่องเที่ยว ควบคู่วิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดสู่สากล
๓. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสมดุล แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดอุทัยธานี

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	เมืองเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขใจ สังคมอุทัยผาสุก	เมืองเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขใจ สังคมอุทัยผาสุก	คงเดิม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ จังหวัด GPP เพิ่มขึ้น ๒. มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น ๓. ความก้าวหน้าของดัชนีความมั่นคง ของมนุษย์ ๔. ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดีขึ้น	๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ จังหวัด GPP เพิ่มขึ้น ๒. มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น ๓. ความก้าวหน้าของดัชนีความมั่นคง ของมนุษย์ ๔. ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดีขึ้น	คงเดิม

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. ยกกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ให้มีมูลค่าเพิ่ม ๒. สร้างคุณค่าด้านการท่องเที่ยว ควบคู่วิถีชีวิตอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสู่สากล ๓. ยกกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล แบบมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน	๑. ยกกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ให้มีมูลค่าเพิ่ม ๒. สร้างคุณค่าด้านการท่องเที่ยว ควบคู่วิถีชีวิตอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสู่สากล ๓. ยกกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล แบบมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน	คงเดิม

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ โดยระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนระดับ ๒ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการเกษตร และการท่องเที่ยว แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นการ สร้างเกษตรมูลค่าสูงและการส่งเสริมและการพัฒนาการ ท่องเที่ยวมูลค่าสูง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนระดับ ๓ ในแผนพัฒนา ภาคเหนือโดยอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด แนวทางการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่ ขนาดและที่ตั้ง ลักษณะ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อ โครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า ประปา คมนาคม) ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลหลักที่แสดงถึง ภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ภาคนอกเกษตร และ ภาคเกษตร โดยสาขาการผลิต ที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี คือ สาขาเกษตรกรรม และสาขาอุตสาหกรรม โดยแสดง ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแต่ละสาขาเป็น อนุกรม ๕ ปี และมีการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ การท่องเที่ยว เป็นอนุกรม ๕ ปี ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง นำเสนอข้อมูลสำคัญ ด้านสังคมและความมั่นคง ได้แก่ ประชากร จำนวน แรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงานต่างด้าว ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา ยาเสพติด จำนวนผู้สูงอายุ ปัญหาการตั้งครุภักในวัยรุ่น โดยนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓-๕ ปี นอกจากนี้ยังได้เสนอ ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ และดัชนีความก้าวหน้า ของคนด้วย ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอ ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ การจัดที่ดินทำกินภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แร่ธาตุ แหล่งน้ำธรรมชาติและโครงการชลประทาน (อ่างเก็บน้ำและฝาย) ขยะ สถานการณ์สาธารณสุข โดย ส่วนใหญ่ นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๔ - ๕ ปี

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ นำเสนอ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่าน กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดและการประสานแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ จำแนกเป็น ๖ ประเด็นปัญหา ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนชำรุดเสียหาย ภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง ท้องเที่ยวทรุดโทรม</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมานำเสนอ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แสดงผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการนำ SWOT Analysis มาใช้ในการ วิเคราะห์ ศักยภาพ โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของ จังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงมาสู่การกำหนดประเด็นการ พัฒนาของจังหวัด</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงเป้าหมาย การพัฒนา ความสอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความชัดเจนและเป็นไปได้ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย การพัฒนา</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด โดยรวมมีความสอดคล้อง กับบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมตอบสนองตาม เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บท ประเด็นการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของพื้นที่</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์ แสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นการพัฒนาของจังหวัด</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถ วัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความเชื่อมโยง กับประเด็นการพัฒนา มีการกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ ขาดการระบุค่าฐานในการคำนวณเพื่อวัดค่าความสำเร็จ ของเป้าหมาย</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๔) แผนงาน มีการกำหนดแผนงานที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า</p> <p>๔.๕) โครงการสำคัญ หลายโครงการระบุพื้นที่เป้าหมายแบบกว้างๆ มีผลผลิตและผลลัพธ์ แต่ขาดการระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจน และบางโครงการจัดเข้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ทั้ง ๓ ระดับ มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาให้สามารถวัดผลได้และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดครบถ้วนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นอนุกรม ๓-๕ ปี มีการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่ขาดการระบุค่าฐานในการคำนวณเพื่อวัดค่าความสำเร็จของเป้าหมาย และตัวชี้วัดบางตัวยังไม่มีกำหนดค่าเป้าหมาย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัด ควรคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่มีความเป็นไปได้ สามารถวัดผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควรระบุค่าฐานและค่าเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ด้วย

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ต่อปี (ค่าฐานปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑๐๕,๓๕๖ ล้านบาท)
- ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกินร้อยละ ๑.๐๙ (ค่าฐานในปี ๒๕๖๓ มีค่าร้อยละ ๑.๐๙)

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

- สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และพลังงานทดแทน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและวิถีชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล
- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดกำแพงเพชร

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ	แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ	คงเดิม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมของจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ต่อปี (คำนวณจากค่าฐานปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑๑๙,๕๙๙ ล้านบาท) ๒. ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ ๓.๓๕ (คำนวณจาก ค่าฐานในปี ๒๕๖๒ มีค่าร้อยละ ๓.๓๕)	๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล รวมของจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ต่อปี (ค่าฐานปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑๐๕,๓๕๖ ล้านบาท) ๒. ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่ เกินร้อยละ ๑.๐๙ (ค่าฐานในปี ๒๕๖๓ มีค่าร้อยละ ๑.๐๙)	ปรับเป้าหมายประชากรที่อยู่ใต้เส้น ความยากจนให้สอดคล้องตาม สถานการณ์ปัจจุบัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร ปลอดภัย และพลังงานทดแทนด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี	๑. สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร ปลอดภัย และพลังงานทดแทนด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี	คงเดิม

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๒. พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยว มรดกโลกทางวัฒนธรรมและ ธรรมชาติเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพและวิถีชุมชนเพื่อ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล</p> <p>๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p>	<p>๒. พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยว มรดกโลกทางวัฒนธรรมและ ธรรมชาติเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพและวิถีชุมชนเพื่อ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล</p> <p>๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p>	

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ โดยระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนระดับ ๒ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการเกษตร การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล รวมถึงพลังทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ในหมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ หมวดหมู่ที่ ๓ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และหมวดหมู่ที่ ๔ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ และแผนระดับ ๓ อาทิ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ และยุทธศาสตร์การพัฒนากองการท่องเที่ยวไทย ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด แนวทางการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) นำเสนอข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคมทางบก ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต) ๒) นำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม สาขาการผลิต อุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน) และนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ พาณิชยกรรม ซึ่งนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี และนำเสนอข้อมูลสาขาเกษตรกรรม (แบ่งตามผลผลิตรายอำเภอ) อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านสังคมและความมั่นคง ได้แก่ ประชากร แรงงานและการว่างงาน การศึกษา สาธารณสุข

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>คดีอาชญากรรม นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี แต่ในบางประเด็นนำเสนอข้อมูล ๑ ปี เช่น จำนวนประชากร จำนวนบุคลากรสาธารณสุข จำนวนนักเรียนและโรงเรียน</p> <p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แหล่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพน้ำ และอากาศ ขยะ นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ยกเว้น ข้อมูลจำนวนสระน้ำ และพื้นที่ป่าไม้ นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ นำเสนอกระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้แทนประชาชนจากทุกอำเภอ และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกระดับ นำเสนอปัญหาในรูปแบบ (๑) ภาพรวมปัญหาของจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (๒) ปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่เรียงตามลำดับความสำคัญ และ (๓) ปัญหาและความต้องการรายอำเภอ โดยระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ชัดเจน</p> <p>๔) ผลการพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอผลการพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดในทุกประเด็นการพัฒนา โดยแสดงผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบครบถ้วน</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:</p> <p> ๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p> ๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p> ๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p> ๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p> ๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p> (๑) แผนงาน</p> <p> (๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการเลือกใช้เครื่องมือ ได้แก่ ตัวชี้วัด การพัฒนาระดับจังหวัด และ SWOT Analysis สามารถวิเคราะห์เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดงสถานการณ์ที่จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีความชัดเจน แต่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากใช้ GPP และประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เป็นตัวชี้วัด ซึ่งเป็นกรอบขนาดใหญ่ อาจไม่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด โดยรวมมีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และระบุค่าฐานในการคำนวณ</p> <p>๔.๔) แผนงาน มีการเชื่อมโยงโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า</p> <p>๔.๕) โครงการสำคัญส่วนใหญ่ระบุพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ได้ระบุพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกำแพงเพชร

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ทั้ง ๓ ระดับ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเป็นกรอบในภาพกว้างอาจไม่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดครบถ้วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ ตัวชี้วัด การพัฒนาระดับจังหวัด และ SWOT Analysis สามารถวิเคราะห์ และสะท้อนศักยภาพได้อย่างครอบคลุม ทำให้กำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างครบถ้วน โดยประเด็นการพัฒนามีความเหมาะสม ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มีเป้าหมายและตัวชี้วัดสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดได้ ในเชิงปริมาณ พร้อมทั้งระบุค่าฐานในการคำนวณ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. บางข้อมูลไม่ได้นำข้อมูลปัจจุบันไปใช้ในการประมวลผล เช่น ผลการดำเนินงานภายใต้ประเด็น การพัฒนา
๒. ควรจัดทำข้อมูลเป็นอนุกรมอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลง และสะท้อนศักยภาพได้อย่างครอบคลุม สามารถกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่าง ครบถ้วน (เช่น สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น)

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

เมืองเศรษฐกิจสร้างมูลค่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ ต่อปี
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อปี
๓. จำนวนครัวเรือนยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือ ๑๐๐ ครัวเรือนต่อปี
๔. จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปี

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

๑. พัฒนาระดับการเกษตรทั้งระบบแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม บนฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. พัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง ยกกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน ส่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๓. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน
๔. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุล

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดพิจิตร

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)	เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อม สังคมและคุณภาพ ชีวิตดี พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ให้มีมาตรฐาน	เมืองเศรษฐกิจสร้างมูลค่า ประชาชนมี คุณภาพชีวิตดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	เนื่องจากจังหวัดพิจิตรมีภูมิประเทศ ที่เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม และมี ผลผลิตที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยว ที่หลากหลาย จึงปรับเปลี่ยนเป้าหมาย เพื่อให้สามารถรองรับการเป็นเมือง เศรษฐกิจสร้างมูลค่า ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตรและ การท่องเที่ยวที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด	๑. พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง/อุทกภัย และน้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค การเกษตรและ อุตสาหกรรม	๑. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ ต่อปี ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อปี	เพื่อกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ให้ตรงตามเป้าหมายการพัฒนา จังหวัดในภาพรวม

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	๒. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ๓. การจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ๔. การพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและความสะดวกของประชาชนเพิ่มขึ้น ๕. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรม และยาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ต่อปี	๓. จำนวนครัวเรือนยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือ ๑๐๐ ครัวเรือนต่อปี ๔. จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปี	
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	๑. การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	๑. พัฒนาระดับการเกษตรทั้งระบบแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกร เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตร

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน	เหตุผลการปรับเปลี่ยน
	<p>๓. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน</p> <p>๔. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน</p>	<p>๒. พัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</p> <p>๓. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน</p> <p>๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุล</p>	<p>- เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกิจการบริการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว และสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเมืองรอง เสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป</p>

ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
<p>๑. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แนวทางการพิจารณา คือ มีการระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ โดยระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในประเด็นด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนระดับ ๒ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการเกษตร การท่องเที่ยว แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในหมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนระดับ ๓ อาทิ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนพัฒนาโครงการการคมนาคม แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐) และแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p>
<p>๒. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด แนวทางการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง ๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ๔) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) นำเสนอข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ ประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม ทางบก ไฟฟ้า ประปา) ๒) นำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (ได้แก่ภาคการเกษตร) และนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ เกษตรกรรม การประมง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี ๒.๒) ด้านสังคมและความมั่นคง นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านสังคมและความมั่นคง ได้แก่ ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข สถานการณ์เด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ และยาเสพติด นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ำ ชยะ และมลพิษ นำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรม ๓ ปี</p> <p>๓) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ นำเสนอ กระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหาและความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน พื้นที่ ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการ ท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านสังคมและความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามลำดับความสำคัญ แต่ในบางประเด็นไม่ได้ระบุ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้ชัดเจน</p> <p>๔) มีการนำเสนอผลการพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัด ในช่วงที่ผ่านมา เป็นการนำเสนอผลการเบิกจ่าย งบประมาณ และผลลัพธ์ของโครงการ แต่ยังขาด การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปัญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ</p>
<p>๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๑) บทวิเคราะห์</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน</p> <p>(๒) โครงการสำคัญ</p>	<p>๑) บทวิเคราะห์ มีการเลือกใช้เครื่องมือ ได้แก่ ตัวชี้วัด การพัฒนาระดับจังหวัด SWOT & TOWS Matrix Analysis และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเป้าหมาย การพัฒนาตามหลัก Logical Framework สามารถ วิเคราะห์เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) แสดง สถานการณ์ที่จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน อนาคต มีลักษณะเป็นภาพกว้าง ขาดความชัดเจน</p> <p>๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมี ความชัดเจน ระบุค่าฐานในการคำนวณสามารถวัดได้ ในเชิงปริมาณ</p> <p>๔) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด โดยรวมมีความ สอดคล้องกับบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่</p> <p>๔.๑) ประเด็นการพัฒนา มีความเหมาะสมตาม เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๔.๒) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับประเด็นการ พัฒนา</p> <p>๔.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสอดคล้อง กับประเด็นการพัฒนา สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และระบุค่าฐานในการคำนวณ</p>

ประเด็นการพิจารณา	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
	<p>๔.๔) แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๔.๕) แผนงานและโครงการสำคัญ</p> <p>(๑) แผนงาน มีการเชื่อมโยงโครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า</p> <p>(๒) โครงการสำคัญส่วนใหญ่ระบุพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ได้ระบุพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน</p>

ส่วนที่ ๔ : สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพิจิตร

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาสำคัญ และความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับ ๓ ระดับ เป้าหมายการพัฒนามีลักษณะเป็นภาพกว้าง ขาดความชัดเจน แต่ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสามารถระบุเป็นประเด็นที่ชัดเจน

แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดครบถ้วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด และ SWOT & TOWS Matrix Analysis และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก Logical Framework สามารถวิเคราะห์ และสะท้อนศักยภาพได้อย่างครอบคลุม ทำให้กำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสามารถระบุเป็นประเด็นที่ชัดเจน สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ พร้อมทั้งระบุค่าฐานในการคำนวณ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์การพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาในแต่ละประเด็นการพัฒนา และแสดงผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ (เนื่องจากข้อมูลที่แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน)
๒. เป้าหมายการพัฒนาควรมีความชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดพิจิตร